



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอมบาย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21695

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 27.28 Ad Value: 43,648

PRValue (x3): 130,944

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สวนยางซีเอ็มได้เฮสนใจอยาก ครม.จัดเต็มมาตรการอุ้มสมต้นราคาสูง 70 บาท

สวนยางซีเอ็มได้เฮสนใจอยาก

● ครม.จัดเต็มมาตรการอุ้มสมต้นราคาสูง 70 บาท

นายฉัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษารวม.พาณิชย์เปิดเผย ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ ประกอบด้วย 1.ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรรวบรวมยางพาราต่อไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2560-31 มี.ค.2563 2.ให้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาทครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เพิ่มเดิมอีก 2,460 บาทครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรที่มีสิทธิ์ไม่ได้แจ้งเข้าร่วมโครงการในรอบที่ผ่านมา 3.ขยายเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ซึ่งมีวงเงินคงเหลือจำนวน 28,174 ล้านบาทออกไปถึง 31 พ.ค.2563 และ 4.อนุมัติให้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน พ.ค.2560-เม.ย.2562 และกำหนดระยะเวลาในการอนุมัติ

วงเงินกู้จนสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการเป็นเวลา 1 ปี แต่ไม่เกินวันที่ 30 เม.ย.2562 โดยใช้แหล่งเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% ต่อปี จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อลดข้อขัดแย้งจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตยางชันจำนวน 200,000 ตัน จากผลผลิตทั้งปีประมาณ 960,000 ตัน มีราคายางเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 70 บาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคายางล่าสุด ณ วันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ราคาประมูลที่ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ราคายางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 55.05 บาท ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท ขณะที่ราคาน้ำยางสดกิโลกรัมละ 50 บาท ขณะเดียวกัน ครม.ยังได้อนุมัติให้ปรับแผนการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอจากเดิมดำเนินการในพื้นที่ 78,954 ไร่ เป็น 109,409 ไร่ จำนวน 3,877,134 ตัน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีอากาศร้อนและฝนตก ทำให้หนอนหัวดำแพร่ระบาดมากขึ้น.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10494

หน้า: 6(บนซ้าย)

Col.Inch: 26.49 Ad Value: 38,410.50 PRValue (x3): 115,231.50 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ดันใช้ยางเพิ่ม3.5หมื่นตันขีดเส้นซื้อภายใน3เดือน

ดันใช้ยางเพิ่ม3.5หมื่นตัน ขีดเส้นซื้อภายใน3เดือน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมายหลังหารือกับ 9 กระทรวง และ กรุงเทพมหานครว่า เพื่อขอความชัดเจนถึงความต้องการใช้ยางในประเทศ รวมจำนวน 3.5 หมื่นตัน และสามารถจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 2560) โดยใช้งบประมาณปี 2560 เพื่อกระตุ้นการใช้ยางในประเทศ ช่วยยกระดับราคายางพาราตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพื่อลดปริมาณยางออกจากระบบ ดันราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ให้มีเสถียรภาพ

การใช้ยางในประเทศที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีปัญหาด้านมาตรฐานสินค้าที่ทำจากยางพาราไม่มีการรับรอง เพราะเกษตรกรนำยางไปผลิตสินค้าอย่างใด

อย่างหนึ่ง จำเป็นต้องมีมาตรฐานแต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดให้การรับรอง จึงส่งผลให้ไม่สามารถนำยางไปใช้ตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐได้ ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อเร่งรัดดำเนินการมาตรฐานที่ควรจะมี

นอกจากนี้ การใช้ยางพาราในประเทศยังมีอุปสรรคเรื่องของงบประมาณ เพราะที่ผ่านมากรมฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แม้จะมีการสั่งการให้ดำเนินการ แต่เมื่อไม่มีงบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการได้

“ยอมรับเรื่องงบประมาณเป็นอุปสรรคกับการกระตุ้นการใช้ยางในประเทศตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพราะหน่วยงานที่มีความต้องการ

ใช้ยางพารา และมีมาตรฐานรองรับแล้วนั้น ไม่ได้บรรจุเงินงบประมาณในปี 2560 ไว้ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้และในงบประมาณปี 2561 ก็ไม่แน่ใจมีหรือไม่ แต่ผมจะเร่งรัดให้ใช้ยางในประเทศปีนี้ได้ 3.5 หมื่นตัน ส่วนหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ยางมากที่สุดคือ กระทรวงมหาดไทยกว่า 2 หมื่นตัน โดยจะรายงานความคืบหน้าทั้งหมดให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป” พล.อ. ฉัตรชัยกล่าว

นายธีรวิ สุทธะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การหารือเพื่อรวบรวมปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ ครั้งล่าสุดได้เพิ่มอีก 2 กระทรวง คือกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อเดือนมี.ค. 2560 มีการรวบรวมความต้องการใช้ยางพาราในประเทศจาก 8 หน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ดำเนินการกระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศ ทั้งหมด 28,692.12 ตัน แบ่งเป็น นำยางชั้น 27,646.26 ตัน และ ยางแห้ง 1,045.86 ตัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร-บทความ

วันที่: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24718

Col.Inch: 24.08 Ad Value: 52,976

หัวข้อข่าว: ไล่บี้ขบวนการทุบราคายางพารา

หน้า: 22(ขวา)

PRValue (x3): 158,928

คลิก: ลีลี

ไล่บี้ขบวนการทุบราคายางพารา

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคายางได้ลดลงอย่างผิดปกติ ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมามีจากราคาประมาณ 70 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เหลือเพียงประมาณ 57 บาทต่อ กก. นั้น

กยท. จึงได้เชิญผู้ประกอบการยางรายใหญ่ของประเทศ 5 บริษัท คือ บริษัท ไทยอีวันเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีศรีแดง โกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซาท์แลนด์ วัลเบอร์ จำกัด บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และ บริษัท ไทยอีวันเบอร์ ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด เข้าหารือเพื่อร่วมกันขยับราคาภายในประเทศไม่ให้ตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างมากในขณะนี้ พบว่าต้นเหตุหลักเกิดจากตลาดล่วงหน้าที่มีการเก็งกำไรจนมากเกินไป

“ทาง กยท. ได้เชิญ 5 บริษัทผู้ประกอบการยาง ซึ่งเป็นผู้ส่งออกยางรายใหญ่หรือถึงปัญหาราคายาง และแนวทางเพื่อทำให้เสถียรภาพราคายางพาราดีขึ้นให้เร็วที่สุด ส่วนจะมีมาตรการและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนั้น ยังไม่ขอเปิดเผยเพราะจะทำให้กลุ่มที่ทำไร่ราคายางตกต่ำไหวตัวได้ และจะหามาตรการรับมือกับการแก้ไขของหน่วยงานภาครัฐได้ ในเรื่องนี้จะต้องมีคนคิด ทาง กยท. กำลังติดตามอยู่ว่าเป็นใคร” ดร.ธีรชัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ไม่อยากให้เกษตรกรชาวสวนยางตื่นตระหนกมากเกินไป



กยท. จะเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ยางให้ผู้ส่งออก ผู้ค้า เข้า รวมถึงเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องว่า ปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดไม่ได้มีปริมาณมากเหมือนที่มีข่าวลือ ที่มีการปล่อยข่าวให้เกิดความสับสน หวังที่จะทุบราคาในตลาดเพื่อซื้อชื้อยางในราคาถูก

ทั้งนี้ ตลาดโลกยังคงมีความต้องการยางพารา แต่ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขณะนี้ เป็นเพียงในระยะสั้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไร ราคาถั่วมันที่มีการปรับตัวลดลง ซึ่งไม่มากนักจะย้อนกลับไปสู่จุดสมดุล แต่การที่ราคาตกลงเร็วผิดปกติ จะต้องแก้ที่ต้นเหตุและหาแนวทางเพื่อให้การเคลื่อนไหวของราคายางมีเสถียรภาพ

ซึ่งทาง พล.อ.เดโชชัย สวัสดิ์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กยท. กำลังเร่งแก้ไขปัญหาราคายางพาราผ่านแผนเตรียมเสนอมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทั้งระบบ เข้าสู่ กรม. เร็ว ๆ นี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5244

หน้า: A5(บนขวา)

Col.Inch: 26.60 Ad Value: 23,940

PRValue (x3): 71,820

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ราคายางกูไม่กลับ เหตุสต่อกจีนทะเลลึก

ราคายางกูไม่กลับ เหตุสต่อกจีนทะเลลึก

โพสต์ทูเดย์ - ราคาขางพาราลดอีก 0.48-0.70 บาท/กก. ระบุตลาดปลายชระลอรบมอบอ้างจีนสต่อกลัน

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ณ ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ จ.สงขลา ราคาขางแผ่นดิบคุณภาพดี (US\$) ลดลงกิโลกรัม (กก.) ละ 0.48 บาท เหลือ 56.17 บาท มีผู้เข้าประมูล 4 ราย ผู้ชนะประมูล คือ บริษัท แอล.ที. การยาง ปริมาณขางเข้าขายเพียง 4,141 กก. ลดลงจากวันก่อน ที่มีปริมาณขาง 5,379 กก. ส่วนการประมูล ณ ตลาดกลางประมูลขางนครศรีธรรมราช อ.จันดี ราคาขางลดลง กก.ละ 0.70 บาท เหลือ 57.60 บาท มีผู้เข้าประมูล 4 ราย ผู้ชนะประมูล คือ บริษัท ทองไทย เอ.เอส. ปริมาณขาง 1.77 หมื่น กก.

นายกัมปนาท วงศ์ชูวรรณ ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ สถาบันเกษตรกรผู้ผลิตแปรรูปขางส่งออกรายใหญ่ภาคใต้ กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรประสบปัญหาการชระลอรบมอบขางจากต่างประเทศ โดยในกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ ที่มีคำสั่ง

ซื้อเมื่อเดือน เม.ย. 2560 จำนวน 200 ตัน ล่าสุดยังไม่สามารถส่งมอบได้ และยังมีขงกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบในรูปแบบเดียวกันนับพันตัน

“ผู้ส่งออกขางบางรายเมื่อส่งขางไปถึงปลายทางแล้ว กลับถูกต่อรองราคาต่ำลง จำเป็นต้องขายในราคาปลายทางต้องการ โดยอ้างว่าจีนมีสต่อกขางอยู่มาก” นายกัมปนาท กล่าว

นายวิฑูรย์ ไกรสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางขางพาราสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สาเหตุที่ไม่มีขางเข้าประมูลขายมากนัก เพราะเป็นช่วงต้นฤดูการผลิต ชาวสวนหยุดกรีดยางจากภาวะฝนตกหนัก และปริมาณขางในตลาดกลางมีน้อยไม่คุ้มกับการเข้าประมูล ทางผู้ซื้อรายใหญ่จึงไปซื้อในตลาดเอกชนแทน

อย่างไรก็ตาม การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีมาตรการแก้ไข โดยตั้งหน่วยธุรกิจเข้าร่วมประมูลในตลาดกลางจังหวัดต่างๆ เพื่อดึงราคาขางพาราให้สูงขึ้นและมีเสถียรภาพ เบื้องต้นได้ทดลองที่ตลาดกลางสงขลาและนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ราคาประมูลขางรวมวันขึ้น 3 สูงขึ้น 1-2 บาท/กก. ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: 27 ฉบับที่: 9696

Col.Inch: 75.64 Ad Value: 83,204

หัวข้อข่าว: ยึด 4 มาตรการอุ้มราคายางขยายสินเชื่อ3ปี ‘ประยุทธ์’วอนอย่าได้บึกฉัตร

หน้า: 1(ล่าง), 7

PRValue (x3): 249,612

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ยึด4มาตรการ อุ้มราคายาง

ขยายสินเชื่อ3ปี ‘ประยุทธ์’วอน อย่าได้บึกฉัตร

กรม.เห็นชอบ 4 มาตรการ
อุ้มราคายางพาราตามทีกันย.
เสนอ ทั้งขยายระยะเวลา
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็น
เงินทุน อ่านต่อหน้า 7

● ราคายาง ต่อจากหน้า 1

หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวม
ยางพาราต่อไปอีก 3 ปี ให้.ก.ศ.ช.ชชช
ออกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกรใน
อัตรา 3% ต่อปี ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
ไปจนถึงปี 2563 ด้านนักผู้ขอมือเกษตรกร
อย่าออกมาเคลื่อนไหว เพราะไม่อย่างนั้น
ใช้กฎหมาย และอย่าถึงกับขับไล่รวม.เกษตรกรฯ
เลข เกตงหันที่อ้างทำอะไรให้ตั้งชยะ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 มิ.ย. ที่ทำเนียบ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย
กรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ(ค.สช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็น
ประธานการประชุม ครม. ถึงกรณีสมาคม
ผู้ปลูกยางทั่วประเทศเรียกร้องให้แก้ไขปัญห
ราคาขายพาราว่า ที่ประชุมครม.ได้หารือกัน
ซึ่งมาตรการที่นำเข้าพิจารณาเป็นมาตรการต่อ
ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 มาตรการที่เ
ทำมาแล้ว แต่ในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กั
ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฝ่ายเกษตรกรได้ให้
คำแนะนำ ซึ่งต้องไปหามาตรการควบคุม

กำกับดูแลตามกฎหมายพร.บ.การยาง ที่ออก
มาใหม่ที่จะต้องมีการดำเนินงานเข้าไปกำกับดูแล
ในส่วนของผู้ประกอบการยางด้วย โดยการตั้ง
คณะเข้าไปติดตามซึ่งหลายเรื่องจะต้องดำเนินการ
ตามกฎหมาย

นายกฯ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้เรา
ต้องเข้าใจว่ากระบวนการต่างๆ ที่ดำเนินการ
อยู่นั้น ความจริงดำเนินการมานานแล้ว ใน
โลกเสรีที่มีการจับขั้ว การรวมกลุ่ม การตั้ง
ตลาดซื้อล่วงหน้า เหมือนการลงทุนซื้อหุ้น
ทำให้ราคาขงแกว่ง ซึ่งเป็นไปตามกลไกการ
ค้าเสรี เราจึงต้องพยายามหาทางแก้ไขปัญห
ครั้งนี้ ซึ่งการรวมในประเทศพอได้ แต่พอถึง
ตลาดกลางนอกประเทศก็คุมไม่ได้

“มีมาตรการอื่นๆ ที่จะทำให้ราคาขงสูงขึ้น
ซึ่ง 2-3 วันนี้ขึ้นมากลไกรมละ 2 บาท ก็ได้ขอ
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วย ซึ่งต้องดู
ในหลายๆ มิติ วันนี้ก็ต้องเตรียมรองรับใน
เรื่องการเปิดฤดูกาลใหม่ในการกรีดยาง ซึ่งทุก
ครั้งก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ราคาขงจะตกลงทุก
ครั้ง ก็ต้องไปดูว่ามาจากสาเหตุอะไร อยากให้
รอตางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงใน
วันที่ 14 มิ.ย. เรื่องที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่า
มาตรการอย่างไร” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าสมาคมผู้ปลูกยางเตรียม
เคลื่อนไหวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกมา
แก้ไขปัญหาดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า
ขอรับรองว่าอย่าออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลย
เพราะตนเองก็ไม่อยากใช้กฎหมายบังคับ
อยากหาวิธีการว่าทำอย่างไรจะร่วมมือแก้ไข
ปัญหาได้ หลายอย่างก็หันไปไปในทางที่
ดีแล้ว ที่ผ่านมาราคาสูงขึ้น แต่ก็มีช่วงที่ลดลง
ก็ต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหในช่วงที่ราคาตกลง
อย่างไร และสาเหตุเกิดจากอะไร ซึ่งขอให้สื่อ
ช่วยกันทำความเข้าใจด้วย

“อย่าถึงขั้นเรียกร้องให้ปรับรวม.เกษตรกรฯ

ออกจากตำแหน่งเลย เพราะมันไม่ใช่สาเหตุ
และรวม.เกษตรกรฯ เขาทำงานหลายเรื่อง อีกทั้ง
หลายปัญหาเกิดขึ้นมาหลายรัฐบาลแล้ว แม้วัน
นี้รัฐบาลจะมีอำนาจเด็ดขาด แต่จะไปใช้
อำนาจกับเกษตรกรหลายล้านคนลงทำไม่ได้
รัฐบาลก็ต้องดูแลในทุกมิติทั้งในและต่าง
ประเทศ ขณะนี้ก็จะมีการประชุมร่วมกับ
ประเทศผู้ผลิตยางทั้งไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในตลาดครั้งหน้า
ประเด็นสำคัญคือปัญหาไม่ได้มีแค่ 3 ประเทศ
เพราะประเทศที่ไม่ได้ผลิตเป็นเจ้าของตลาด
เป็นเรื่องของการประกอบการธุรกิจ เช่น
สิงคโปร์ และญี่ปุ่น อีกทั้งกรณีที่มีผลผูกพัน
ในขณะนี้คือ เรามีสต็อกขงอยู่ซึ่งจะมีผล
ต่อราคา ขณะนี้จึงต้องค่อยๆ ระบาย และ
“ไม่มีผลกระทบต่อราคาขงในปัจจุบัน”
นายกฯ กล่าว

นายฉัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย
ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการ
แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 4 แนวทาง
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
ยางพาราแห่งชาติ(กนย.) โดยให้ขยายระยะ
เวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวม
ยางพาราต่อไปอีก 3 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560-31 มี.ค. 2563 ทั้งนี้ เห็น
ชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธ.ก.ส.) ขอจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ย
เงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกรในอัตรา 3% ต่อ
ปี จากวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท คิดเป็น
300 ล้านบาทต่อปี รวมเป็นเงิน 900 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังให้ดำเนินโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางใน
การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติมอีก
11,460 ล้านบาท เนื่องจากเกษตรกรที่มีสิทธิ์
ได้รับเงินช่วยเหลือไม่ได้มาแจ้งเข้าร่วม
โครงการก่อนหน้านี้นาย ในระยะเวลาที่
กำหนด จากที่ผ่านมามีเจ้าของสวนยางและคน
กรีดยางได้รับความช่วยเหลือแล้ว 675,751
ครัวเรือน เป็นเงิน 4,077.68 ล้านบาท และ
ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษา
เสถียรภาพราคาขง 19,406 ล้านบาท และ
โครงการสร้างมูลค่าซัพพาล์วขั้นรักษาเสถียร
ภาพราคาขง 8,768 ล้านบาท รวมเงินคลัง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: 27 ฉบับที่: 9696

Col.Inch: 75.64 Ad Value: 83,204

หัวข้อข่าว: ยึด 4 มาตรการอุ้มราคายางขยายสินค้า 3 ปี ประยุทธ์ หนุนอย่าได้บักฉัตร

หน้า: 1(ล่าง), 7

PRValue (x3): 249,612

ศิลปิน: ชาว-ดำ

28.174 ล้านบาท ออกไปจากเดิมวันที่ 31 พ.ค. 2560 เป็นวันที่ 31 พ.ค.2563 โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้กับ ธ.ก.ส.ออกไปตามระยะเวลาที่ขยายชำระหนี้เงินกู้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระหนี้เงินกู้ พร้อมลดหย่อนต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1

ประการสุดท้าย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนพ.ค. 2560-เม.ย. 2562 วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยให้ใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินผู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนลดหย่อนดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3% ต่อปี จำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท

“มีเป้าหมายเพื่อลดซับซางจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตน้ำยางชั้น 200,000 ตัน จากผลผลิตทั้งปีประมาณ 960,000 ตัน และผลผลิตน้ำยางชั้นเป้าหมายที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการคือเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางชั้น เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และผู้ประกอบการต้องยื่นขอรับการสนับสนุนลดหย่อนดอกเบี้ยที่การยางแห่งประเทศไทย” นายฉัฐพรกล่าวและว่า ทั้งนี้ กษ.มีกำหนดการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่ม

เดิมในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ด้วย

ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาธรรมาธิปัตย์ มิด้าแห่งยางพาราไทย และอดีตเจ้าเมืองศรีนคร ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ ได้นำแผ่นป้ายไว้นิลปิดประกาศเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล เร่งประกาศใช้นโยบายการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อต้องการให้เกิดการใช้ยางในประเทศมากที่สุด โดยให้นำมาใช้โดยเร่งด่วนโดยเริ่มจากการทำถนนจากยางพารา

นายฉอนอมเกียรติ ยังฉ้วน เลขาธิการเครือข่ายชาวสวนยางพาราภาคใต้กล่าวว่า การนำป้ายไว้นิลมาปิดประกาศครั้งนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อให้รัฐบาลทราบถึงความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง เชื่อว่าหากรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะ สามารถระบายผลผลิตยางพาราในสต็อกได้ส่วนหนึ่ง และจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของราคายางพาราได้ในระดับหนึ่ง โดยในวันที่ 15 มิ.ย.นี้จะประชุมร่วมกับเครือข่ายที่การยางแห่งประเทศไทย กทม. เพื่อกำหนดทำที่อีกครั้ง พร้อมกับจะเร่งให้รัฐบาลประกาศใช้พ.ร.บ.การยางในทันที เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราชาวสวนยางถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทรับซื้อยาง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: พฤหัสบดี 15 - อาทิตย์ 18 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4949

หน้า: 4(บนขวา)

Col.Inch: 10.85 Ad Value: 10,850

PRValue (x3): 32,550

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: มติ ครม.: ขยาย 4 มาตรการพยุงราคายาง

มติ ครม.

ขยาย 4 มาตรการพยุงราคายาง

เห็นชอบ 4 มาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับราคายาง ได้แก่ 1.ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 และ 2.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติม จำนวน 11,460 ครัวเรือนให้ดำเนินการภายใน 90 วัน จากวันที่ ครม.มีมติเห็นชอบ

3.ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 และ 4.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 10,000 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน พ.ค. 60 จนถึงเดือน เม.ย. 62 เป้าหมายเพื่ออุดหนุนยางในระบบร้อยละ 20 ของการผลิตน้ำยางชั้น 2 แลนด์ มีราคา ยางเป้าหมาย 70 บาท/กิโลกรัม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21695

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 15

Col.Inch: 261.28 Ad Value: 783,840

PRValue (x3): 2,351,520

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู แก่แก้อ ไม่คาดหวัง 4 คำตอบ อังแค่อยากสร้างการรับรู้ มท.จ่อใช้ห้างรับความ...

บิ๊กตู แก่แก้อ ไม่คาดหวัง 4 คำตอบ

**อังแค่อยาก
สร้างการรับรู้
มท.จ่อใช้ห้าง
รับความเต็ม
สนชัยกินทอ
ยี่ห้อสรกรธ.**

**“บิ๊กตู” เปิดปากหลังพัก
ไมค์ 2 สัปดาห์ แก่แก้อเปิด
รับฟัง 4 คำถาม ★ มีต่อหน้า 11**

บิ๊กตู แก่แก้อ ☆ ต่อจากหน้า 1
วันแรกกร่อยสนิทจนร่วมบางตาแค่จะสร้างการรับรู้
“ไม่ได้หวังจะมากได้ให้คำตอบใหญ่โต “บิ๊กป๊อก”
จ่อยายจุดรับฟังในห้างสรรพสินค้าสปน.เพิ่มทาง
สะดวกผ่านสายด่วน 111 มท.ปิดยอดวันแรก 7,012
คน “กาฬสินธุ์” ยอดสุด 662 คน “ตาก-พิจิตร”
เวียนเหงาจังหวัดละ 6 คน “ชมชัย” ดันผู้สนับสนุน
องค์กรอิสระ สับทีมขกร่างฯ กลับไปกลับมารถ

ก.ม.รอนสิทธิผู้สมัครครบถ้วน กกต.จัดบันทึก
กรธ.โต้แย้งคำสั่ง กมธ.ร่วมก่อนยื่นศาล รธน.ชี้ขาด
ทีมยุทธศาสตร์ ปชป.ขอคกกัด ก.ม. กกล.ต่อจัด รธน.
ผ่านม.ชี้ตชช ไร้ฝีมือกกล.ใหม่สืบทอดอำนาจนายกฯ
เบรกอดีต ส.ส.ก่อหวอดสร้างความไม่ไว้วางใจ “โสภณ”
หยอดพร้อมหนุนเก้าอี้ “ประยุทธ์” ลุยสั่งพรรคเอง
หลังจากศูนย์บริการประชาชนและศูนย์ดำรง
ธรรม ประเดิมเปิดให้ประชาชนตอบคำถาม 4 ข้อ
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คสช.แต่บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีประชาชน
เข้าร่วมน้อยมาก โดยกระทรวงมหาดไทยสรุปยอด
ผู้มาตอบแสดงความคิดเห็นทั่วประเทศในวันแรก
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. มีทั้งสิ้น 7,012 คน ขณะที่นายกฯ
ระบุว่า “ไม่ได้คาดหวังว่าประชาชนจะมาตอบเป็น



▲ **รมรณรงค์บริจาค** พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับคณะผู้บริหารมูลนิธิรามธิบดี
และทีมดารา อาทิ “หมิว” ลลิตา ปัญโญภาส ที่เข้าพบ เพื่อรณรงค์โครงการเปิดรับบริจาคนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์.

รหัส ข่าว: C-170615039213

หน้า: 1/5



ไทยรัฐ
กรอบบ่าย
Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560
ปีที่: 68 **ฉบับที่:** 21695 **หน้า:** 1(ซ้าย), 11, 15
Col.Inch: 261.2 **2nd Ad Value:** 783,840 **PRValue (x3):** 2,351,520 **ศิลป์:** ลีลี
หัวข้อข่าว: บิ๊กคู๋ แก๊งค์แก๊งค์ 4 ค้าตบ อ่างแค่อายกสร้างการรับรู้ มท.จ่อใช้ทางรับความ...

เรื่องราวใหญ่โต หัวถึงแก๊งค์สร้างการรับรู้ “บิ๊กคู๋” ย้ำไม่เกิดเปลี่ยนปัญหาไม่จบ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุม นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นำคณะผู้บริหารมูลนิธิรามาธิบดี พร้อมศิลปินคาราโอเกา อาทิ ลลิตา ปัญโญภาส (หมิว) ศันสนีย์ งามอินทอช (แหม่ม) และดารณีนุช ปสุตนาวิน (ท็อป) เข้าร่วมนายกฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศรของมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อเปิดรับบริจาค นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยคณะได้มอบกระป๋องกวนสมุนไพรหัวใจสีม่วงและเสื้อยืดสีส้ม “คำ ว่าให้...ไม่สิ้นสุด” และหมอนผ้าไหม “ห้องหัวใจ” ลายตัวการ์ตูนรูปหัวใจสีม่วงมีปีกให้กับนายกฯ เป็นที่ระลึก ขณะที่นายกฯ กล่าว ว่า ขอฝากเรื่องความรัก ความสามัคคีและเรื่องจิตสำนึกด้วย นอกเหนือจากการทำหน้าที่ ต้องคิดอย่างถี่ถ้วน หากยังไม่เปลี่ยนตัวเองประเทศมีปัญหามาไม่สิ้นสุด

จกบางพวกก็ยังชอบโกหกไม่เลิก
นายกฯ กล่าว ว่า ถ้าพูดถึงการให้รางวัลให้ประชาชนก่อน นั่นก็ประเทศไทยมีปัญหากลางๆ เข้าใจไม่ไปซ้ำเติมไปซ้ำว่า ไม่มีตรงกลางเข้าเป็นขั้นนี้ ก็แก้ปัญหาคืออะไรไม่ได้ ขอให้เข้าใจตนในฐานะนายกฯ พยายามแก้ปัญหา ต้องสร้างการรับรู้ให้มากขึ้น ส่วนเรื่องสิทธิมนุษยชนเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้ว แต่ต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นด้วย อย่างทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างหัวใจสีม่วงคือหัวใจของคนที่ไม่ได้จะตาย คนได้จะตายจะไม่โกหก ไม่เหมือนบางพวกที่ยังชอบโกหก สำหรับตนไม่มีโกหก เป็นคนที่หัวใจสีม่วงที่ได้รับพระราชทานมาในเครื่องหมายทหารเสือไม่ซ้ำหัวใจสีแดง ประเทศวันนี้ปล่อยให้ไปซ้ำกับไปซ้ำอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ฝากปฏิรูปประเทศด้วย และตนเป็นคนอารมณ์ดี เว้นเจอคำถามทำให้อารมณ์เสียและไม่เคยโกรธใคร

ไม่หวังใหญ่ ปชช.ตอบ 4 คำถาม
พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม.ถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อ 4 คำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันแรก เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ประชาชนให้ความสนใจค่อนข้างน้อยว่า ไม่ได้คาดหวังให้ทุกกลุ่มมาตอบให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไร เพียงต้องการสร้างการรับรู้เท่านั้นเอง

แอนนอกเปิดหูฟังทุกเสียง
ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้

สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม.ตามปกติหลังจากงดให้สัมภาษณ์ไปได้แค่ 2 สัปดาห์ จากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศจะงดให้สัมภาษณ์ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ โดยนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชาชนออกมากลาง 4 คำถามว่า ทุกคนให้ความสำคัญกับ 4 คำถามมากไปหรือเปล่า ไม่ได้บอกว่าจะประชาชนจะตั้งคำถามได้ทั้ง 6 ด้านคน มันไม่ใช่ จะที่ด้านคนไม่รู้อะไรคนเดียวหรือ 10 คนก็รับฟัง 100 คนก็รับฟัง ส่วนกรณีการเลือกตั้งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายจะให้เลือกตั้งเร็วกว่าเดิม ตนไม่ได้สนใจ สักคำพูดว่าเป็นเครื่องมือของใคร วันหนึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการทำให้ตลาดโลกเห็นหรือไม่ที่จับข้งข้างชาติที่รับจ้างกดโลโก้ ปิดโซ่คูปองไม่ยอมมาโลโก้ไหนเพราะตนไม่ซื้อวันหนึ่งยังได้หมดเทคโนโลยีไปไกล ถ้าไปให้ความสำคัญในการสร้างความรับรู้ทางโซเชียลอย่างเดียวยังไม่ได้ วันหนึ่งปัญหาหลายเรื่องนายกฯ แก่คนเดียวไม่ได้ เพียงแต่เริ่มขั้นไหนที่รู้จากสื่อก็เอาไปส่งว่าเรื่องนั้นว่ากันอย่างไร ให้เขตอบคำถามให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองเป็นนายกฯ ไม่ใช่เหนือหรือไม่เหนือ แต่เป็นเรื่องของความห่วงกังวลทุกเรื่อง คนเป็นนายกฯ จะเป็นคนหนึ่งทุกคนห่วงประชาชน ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร เศรษฐกิจ ค่าเงินบาทขาดแคลนน้ำท่วมกรุงเทพฯ คือหน้าที่ของนายกฯ ทำวันนี้เมื่อวันข้างหน้า

เบรคนักการเมืองพบปะสังสรรค์
เมื่อถามถึงกรณีกลุ่ม ส.ส.ไม่พอใจที่ถูกสั่งยกเลิกการพบปะสังสรรค์ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า เพิ่งรู้ข้อมูลจากสื่อมวลชน ทั้งหมดเป็นเรื่องของความเหมาะสมการจะรับประทานอาหารร่วมกัน ต้องดูว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือไม่ คสช.จะพิจารณาข้อมูลต่างๆ บางครั้งจะได้รับแจ้งจากประชาชน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบ ยืนยันว่ายังไม่อนุญาตให้พบปะกันเป็นคณะใหญ่ ของร็องกันไว้ก่อนขออย่าเพิ่งเลย อย่าทำให้เกิดความวุ่นวาย สันสนอลหม่าน จะมีผลกระทบต่อการทำงานของตน ในเวลานี้ส่วนกรณีทหารค้นบ้านพักนักการเมืองหลายคนแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ทำให้ถูกมองว่า คสช.กำลังเล่นเกมการเมืองนั้น ได้ทำความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่แล้วเพราะเจ้าหน้าที่มีข่าวสารและข้อมูล อาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรือผู้น้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดแต่ไม่ได้พบเจอถึงเจ้าตัว ต้องขอโทษด้วยหากทำให้เสียชื่อเสียงและเกียรติยศยืนยันว่าไม่ได้เล่นเกมการเมืองใดๆทั้งสิ้น เพราะบ้านเมืองจะมาเล่นเกมการเมืองคงไม่ใช่ ตนไม่มีเกมการเมือง

“บิ๊กป้อม” ปิดส่งทหารไปหาอดีต ส.ส.
ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายยุทธพงศ์

จรัสเสถียร อดีต ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อ้างว่า มีทหารจำนวน 8 นาย จากกองทัพภาคที่ 2 นำแบบฟอร์ม 4 คำถามนายกรัฐมนตรีไปให้ตอบถึงบ้านว่า ไม่มีใครสั่ง เขากำกับไปเอง เป็นทหารจริงหรือไม่ก็ไม่มี เมื่อถามว่า คสช.มีนโยบายให้ทหารไปรับคำสั่งตอบถึงบ้านพักหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า คสช.ไม่มีนโยบายเช่นนั้น

“อนุพงษ์” เล็งเพิ่มวิธีรับฟังในห้าง
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น 4 คำถามของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ว่า ยังไม่มีรายงานเรื่องปัญหาเข้ามา ภาพรวมถือว่าเรียบร้อย เป็นไปได้ที่จะเพิ่มช่องทาง เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็นในศูนย์การค้า จะพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ต่อไปเพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณด้วย แต่หากเอกเขชมรมมีให้ใช้สถานที่คงทำได้ ส่วนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นไปได้ แต่ต้องยืนยันยืนยันด้วยบัตรประชาชนได้ เพราะถ้ามีการสวมสิทธิ์จะทำให้ผลการรับฟังความคิดเห็นผิดพลาดไปได้ สมมติว่ากระทรวงมหาดไทยรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วมีสื่อไปสอบถามเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยแสดงตนจะกลายเป็นปัญหาได้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปให้จังหวัดต่างๆ ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนแล้ว สื่อก็ต้องช่วยกัน สำหรับผู้เขียนหนังสือไม่ได้เป็นรายละเอียดข้อยกเว้นไม่ต้องออกระเบียบอะไร หากอยากแสดงความคิดเห็นเจ้าหน้าที่คงหาวิธีได้ แต่อาจมีข้อกั่วงวลกรณีให้เจ้าหน้าที่เขียนแทนอีก

สปน.ให้ตอบผ่านสายด่วน 1111
เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงาน ก.พ. บรรยายการเปิดให้ประชาชนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกฯ ในวันที่ต้องยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาตอบแบบสอบถาม ช่วงเช้ามีนายเจิม ขวัญทองอายุ 68 ปี ชาวดอนเมือง กรุงเทพฯ ข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ มาตอบแบบสอบถามเป็นรายแรก นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นอกจากเดินทางมาที่ศูนย์บริการประชาชนแล้ว ยังสามารถตอบคำถามผ่านสายด่วน 1111 กด 2 อีกช่องทางหนึ่ง จะมีเจ้าหน้าที่สอบถาม ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และคำตอบของ 4 คำถาม ขณะนี้มีผู้สนใจพอสมควรเพราะสะดวก และเราเปิดรับสายทางโทรศัพท์ก่อนวันที่ 12 มิ.ย. หลายวันแล้ว อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริการประชาชนไม่เปิดให้ประชาชนเดินทางมาตอบแบบสอบถามในวันหยุดนักขัตฤกษ์



ไทยรัฐ
กรอบบ่าย
Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560
ปีที่: 68 **ฉบับที่:** 21695 **หน้า:** 1(ซ้าย), 11, 15
Col.Inch: 261.2 **2&A Value:** 783,840 **PRValue (x3):** 2,351,520 **ศิลป์:** ลีลี
หัวข้อข่าว: บิ๊กดู๋แก๊งค์ ไม้ค้ำหวัด 4 ค้าตบ อ่างแค่อายกสร้างการรับรู้ มท.จ่อใช้ทางรับความ...

และหยุดวันเสาร์-อาทิตย์
มท.สรุปยอดตอบวันแรกกว่า 7 พันคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ได้สรุปยอดของผู้นำแสดงความคิดเห็น 4 ข้อ ของนายกฯ ผ่านศูนย์สำรวจธรรมทั่วประเทศเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ประชาชนได้มาแสดงความคิดเห็น พบว่ามีประชาชนเดินทางมาแสดงความคิดเห็นรวม 7,012 คน จ.กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นมากที่สุด 662 คน รองลงมา จ.สระบุรี 408 คน และ จ.นครราชสีมา 322 คน ส่วน จ.ตากและพังงา เป็นจังหวัดที่มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุดจังหวัดละ 6 คน

“สมชัย” ลั่นผู้ปลดแอกองค์กรอิสระ

อีกเรื่อง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ด้านบริหารกลาง โพสต์เฟซบุ๊กถึงร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำลังจะออกมา มีผลให้ กกต.ชุดปัจจุบันถูกเช็คซีโร่ว่า การออกกฎหมายที่รอนสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้ง กระบวนการออกกฎหมายที่เลือกที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สนับสนุนแนวคิดที่ตนเองไม่ได้เสนอในขั้นกรรมาธิการ การกลับไปกลั้วมือของผู้ร่างกฎหมายสำคัญในบ้านเมือง วันหนึ่งบอกทุกองค์กรอิสระต้องให้หลักเกณฑ์เดียวกัน พออีกวันหนึ่งบอกไม่จำเป็นต้องเหมือนกับทุกองค์กรอิสระ วันหนึ่งบอกกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่ครบเท่านั้นที่ไม่ได้ไปต่อ วันหนึ่งบอกต้องเห็นดีเห็นงามกับเช็คซีโร่ การโต้แย้งของตนและ กกต.ทั้งหมดที่จะมีขึ้นในวันสองวันนี้ ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอยุติธรรม เป็น กกต.ต่อ แต่เป็นไปเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าด้วยหลักนิติรัฐ นิติธรรม ให้ได้องค์กรอิสระที่อิสระจริง ปลอดจากการแทรกแซงหรือวางตัวจากฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์การเลือกตั้งในอนาคต มิได้มาจากสันดานอันใจโหดที่มุ่งล้างทุกเรื่อง

กกต.จับนักทักกรธ.โต้แย้งเช็คซีโร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสำนักงาน กกต.ว่า เมื่อต้นกกต.ได้ข้อสรุปว่าจะใช้สิทธิในการทำความเข้าใจกับ กกต.ต่อไปยัง สนช.อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 1.คุณสมบัติของ กกต. 2.อำนาจที่ กกต.สามารถสั่งระงับข้อหาได้หากพบการทุจริตในหน่วยเลือกตั้ง และกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ 3.การเลือกตั้งท้องถิ่นที่กฎหมายได้มอบหมายให้หน่วยงานอื่นจัดการเลือกตั้งภายใต้การกำกับดูแลของ กกต. โดยประเด็นที่ 2 และ 3 ถูก กรธ.ตัดทิ้งไป ทั้งนี้วันที่ 14 มิ.ย. เวลา 10.00 น. จะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับคณะที่ปรึกษา

กฎหมาย ลาคะจะได้ข้อสรุปว่าเข้าที่ประชุม กกต. ในช่วงบ่าย ก่อนใช้สิทธิเสนอความเห็นแย้งไปยัง สนช. เพื่อนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการร่วม และถ้าออกเป็นกฎหมายแล้ว กกต.จะขึ้นให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดต่อไป อย่างไรก็ดี ขณะนี้ กกต.พบบันทึกเจตนากรณีที่เป็นการลบล้างข้อเท็จจริงของ กรธ. เกี่ยวกับบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า ให้ กกต.ที่มีคุณสมบัติครบตามรัฐธรรมนูญอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

“เทือก” อัดก๊วนโยกทำเพื่อตัวเอง

ขณะที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) โพสต์เฟซบุ๊กถึงข้อสังเกตว่า การเช็คซีโร่ กกต. เป็นผลจากคำถามทั้ง 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี กรณีหลังการเลือกตั้งต้องการให้ได้รับฐานมีธรรมภิบาลว่า ประชาชนตั้งความหวังว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง กกต. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ สามารถกำกับดูแลการเลือกตั้ง ให้บริสุทธิ์ยุติธรรม เมื่อมีกฎหมายออกมาก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย การเช็คซีโร่หรือไม่ เป็นเพียงวาทกรรม ผู้ใดมีคุณสมบัติตามกฎหมายก็สมัครเข้ามาเป็น ใครที่ไม่มีคุณสมบัติก็ไม่ได้ ต้องคิดถึงส่วนรวม กกต.ที่ถูกให้ออกจากตำแหน่งจากกฎหมายใหม่ แล้วออกมาวิวยายเพื่อสร้างปัญหา ไม่ใช่เรื่องถูกต้อง ไม่ใช่หวังผลประโยชน์ของชาติ แต่กำลังทำเพื่อตัวเอง

ปชป.จัด ก.ม.กต.อาจจัด รธน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า คณะทำงานฝ่ายยุทธศาสตร์พรรค ประกอบด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายชัชวาลย์ สักดิเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ นายเจริญ คันธวงศ์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้หารือถึงร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ สนช. มีมติให้เช็คซีโร่ กกต. ปัจจุบันทั้งคณะทำงานภาววิเคราะห์ถึงเนื้อหาของร่างกฎหมายนี้ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็น กกต.ชุดใหม่มีข้อกำหนดห้ามที่ตัดสิทธิของบุคคลที่จะลงสมัครเป็น กกต. เช่น ข้าราชการต้องเป็นระดับอธิบดีขึ้นไป นักวิชาการต้องเป็นศาสตราจารย์ และยังห้ามผู้มีอาชีพอิสระ รวมถึงถูกจ้างบริษัทเอกชน แต่ไม่ประหลาดกลับให้อำนาจกรรมการสรรหาไปเชิญบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครให้มาเป็น กกต. ส่งผลให้เห็นเจตนาแอบแฝงบางอย่าง

ผ่าเกมยื่นมือ กกต.ใหม่สืบอำนาจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ คณะทำงาน

ฝ่ายยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ ยังมีข้อสังเกตว่าผู้มีอำนาจมีเจตนาออกกฎหมายเพื่อขโมยมือ กกต. และ กกต.ชุดใหม่ในการสืบต่ออำนาจ โดยเพิ่มอำนาจให้ กกต.ชุดใหม่มีอำนาจมากเกินจำเป็น สามารถแต่งตั้งคณะทำงานของ กกต.เป็นเจ้าพนักงานสอบสวนเอง จากเดิมเป็นหน้าที่ของตำรวจ และส่งฟ้องเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อศาลได้เอง จากเดิมเป็นอำนาจของอัยการ ซึ่งเห็นว่าคุณได้โทษต่อนักการเมืองชั่วคราวข้ามกับรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจ สะท้อนเจตนาการออกกฎหมาย กกต.ใหม่ว่ามีนัยสอดคล้องการเช็คซีโร่ กกต. เพื่อรองรับ กกต.ชุดใหม่ในการใช้อำนาจสนองตอบผู้มีอำนาจมากกว่าเป้าหมายจัดการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หากมีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างกฎหมายนี้อาจถูกตีความว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ต้องส่งกลับมาให้กรธ.ยกวางใหม่และอาจจะกระทบต่อโรดแมปได้

เชียร์ “ดู๋” ลุยตั้งพรรคการเมือง

นายโสภณ เทพรสว่าง อดีตรองประธานสภาฯ และหนึ่งในสมาชิกสโมสกร ส.ส. กล่าวไว้ว่า ส่วนตัวในอนาคตกการเมืองยังคงเล่นต่อ เราไม่เล่นมันก็เล่นเรา เพียงแต่จะเล่นรูปแบบไหน ยังไม่ชัดเจนว่าจะลงสมัครเองหรือไปช่วยคนอื่น ใครเห็นความสำคัญเราก็ไป แม้ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย แต่เขาไม่ให้ความสำคัญก็อาจต้องถอยออกมาเมื่อถามว่าหากสโมสกร ส.ส.ตั้งพรรคจริงพร้อมจะไปอยู่หรือไม่ นายโสภณตอบว่า วันนี้อย่างไรก็ได้หาหรือขึ้นนั้นแล้ววันข้างหน้าก็อาจเป็นไปได้ ไม่แน่ หากเห็นว่าพวกเขามาทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินกันดีกว่า ส่วนที่นายวิวรธนไชย ณ กาฬสินธุ์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย แกนนำกลุ่มฯ ที่เคยประกาศพร้อมเดินแนวทางเดียวกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. ที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ คงเป็นความเห็นส่วนตัว หากไปสนับสนุนคนนอกมาเป็นนายกฯ คงไม่ดีด้วย วันแม่ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ประกาศจะเล่นการเมืองตั้งพรรคเอง

นายกฯเผยกล่าวเป่าเจดีย์บิรม รพ.

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และหัวหน้า คสช. กล่าวถึงความสืบหน้าการจับกุมรองโฆษกฯสูงสงครามที่ จ.ตราด ว่า จากวันแรกถึงวันนี้จับกุมไปกี่คนแล้ว ต้องสอบสวนไปเรื่อยๆ เดียวที่ได้ข้อมูลจะไปตั้งเป้าว่าเรื่องเกิดจากตรงนั้นตรงนี้และให้มีการจับกุมทีเดียวลงทำไม่ได้เพราะการทำงานความมั่นคงต้องทำต่อเนื่อง มีการสืบสวนสอบสวน ใช้เวลาในการเตรียมการจัดตั้งขบวนการสืบสวนความสืบหน้าการดำเนินคดีระบอบราชอาณาจักร พระมกุฎเกล้าฯ ยังพูดไม่ได้ ซึ่งได้เป่าหมายมาแล้ว



ไทยรัฐ
กรอบบ่าย
Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560
ปีที่: 68 **ฉบับที่:** 21695 **หน้า:** 1(ซ้าย), 11, 15
Col.Inch: 261.284 **Ad Value:** 783,840 **PRValue (x3):** 2,351,520 **คลิก:** ลีลี
หัวข้อข่าว: บิ๊กคู่แข่ง ไม่คาดหวัง 4 คำตอบ อ่างแค่อายากสร้างการรับรู้ มท.จ่อใช้ทางรับความ...

ตั้งสองสวนต่อไปต้องไปคู่ที่มีความเกี่ยวพันเรื่องอะไรหลายอย่างหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมยังเกิดขึ้นอยู่ ทั้งที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มแสดงว่าฝ่ายความมั่นคงทำงานไม่ดีหรือการข่าวล้มเหลวหรือ ไปคู่ที่มีจับได้บ้างลี้ลับขึ้นไม่เข้าหรือ หลายคดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายตั้งเยอะ บางคดียากง่ายแตกต่างกันไปต้องใช้เวลาทำงาน

สิ่ง “บิ๊กโล่ง” เช็กญาติพันโซลาร์ฟาร์ม

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีนายทหารยศพลเอกแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในโครงการโซลาร์ฟาร์มขององค์การทหารผ่านศึก (อผส.) ว่าได้สั่งให้ตรวจสอบอยู่ พร้อมร้องให้แจ้งของ อผส. และกระทรวงกลาโหม ที่อ้างชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.ว.กลาโหม ต้องไปดู แล้วไปซื้อได้อย่างไร ควรถามกลับมารที่ พล.อ.ประวิตรหรือคนอื่นได้ว่าจริงหรือไม่ ได้รู้ตัวสักทีว่าคนอ้างนั้นคือใคร รับรองว่าจะเกินเป็นความลับให้หมด ส่วนกรณีที่ตั้งเครื่อง (เป็นกรรมการในบริษัทที่ได้งานโครงการโซลาร์ฟาร์ม) ได้ให้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รว.ช.กลาโหม ไปติดตามจะไขหรือไม้อย่างที่ไปลงความเห็นว่ามันผิดมันถูก ต้องตรวจสอบว่าทำได้หรือไม่

อื้อฮาวสวนยางหยุดไล่ “จักรชัย”

พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีสมาคมผู้ปลูกยางทั่วประเทศเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคายางพาราว่า ในที่ประชุม ครม. ได้หารือถึง 4 มาตรการที่เอยกามาแล้ว แต่ในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกษตรกรได้ให้คำแนะนำว่า ต้องไปควบคุมกำกับดูแลตามกฎหมาย พ.ร.บ. การยางฉบับใหม่ ที่ 2-8 วันนี้ขึ้นมากลางวันละ 2 บาท วันนี้อย่าเตรียมรองรับการเปิดฤดูกาลใหม่ ทุกครั้งก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ราคายางจะตกเอายาให้หรือกระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงในวันที่ 14 มิ.ย. ส่วนสมาคมผู้ปลูกยางเตรียมเคลื่อนไหวเรียกร้อง ขอร้องว่าอย่าออกมาเคลื่อนไหว เพราะไม่อยากใช้กฎหมายบังคับ อยู่ถึงขั้นเรียกร้องให้ปรับ รว.เกษตรฯ ออกจากตำแหน่งเลย เพราะมันไม่ใช่สาเหตุ รว.เกษตรฯ ทำงานหลายเรื่อง และหลายปัญหาเกิดขึ้นมาหลายรัฐบาลแล้ว

กำชับทุก จว. จัดพื้นที่เฟรนด์ชิพ

พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวด้วยว่า ได้สั่งให้ทุกจังหวัดเปิดพื้นที่ให้มีการออกกำลังภายในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยจัดตามสวนสาธารณะ ให้มีกิจกรรมระหว่างครอบครัว เพื่อสร้างความอบอุ่นตั้งแต่โครงการใหม่ไม่ใช้งบประมาณจำนวนมากและให้แนวทางไปยังกรุง-เทพมหานคร (กทม.) เพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้มีสถานที่ค้าขายอาจจัดหาพื้นที่ เช่น ค่ายทหารโรงเรียน ใช้สถานที่ราชการให้เกิดประโยชน์ จัดระเบียบอย่างดี ไม่ค้าขายข้างถนนจนเกิดการจราจร วันนี

เงินนอกระบบหายไปเป็นจำนวนมาก เพราะรัฐบาลได้ปิด โขงกวนผิดกฎหมายทั้งหมด ไม่ว่าการพนันหรือการพนันออนไลน์ ทำให้เงินผิดกฎหมายออกไปจากระบบ อาจทำให้หลายคนเดือดร้อน

ตั้ง โฆษก 6 รองนายกฯ ดีปี่ผลงาน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุม ครม. ว่าที่ประชุมรับทราบแต่งตั้งโฆษกประจำรองนายกฯ ทั้ง 6 คน ประกอบด้วย พล.ต.ลช.ชีพ ต้นสระวาณิช หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เป็นโฆษก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นโฆษก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พล.ร.ต.รัชชัย เทพวัลย์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นโฆษก พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย พล.อ.อ.มนทล สัษฎุการ ประธานคณะทำงานรองนายกฯ และอดีต โฆษกกองทัพอากาศ เป็นโฆษก พล.อ.อ.ประจัน จันทอง นายกองศักดิ์ กูดระกูล ผู้ช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายพัชกร จาคูศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นโฆษกนายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ และนายไชยา ยัมวิไล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นโฆษกนายวิญญู เครืองาม โดยนายชวรัตน์ให้ทุกคนต้องทำงานแก้ปัญหาที่ยังติดขัดอยู่ ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยกฎหมายปัจจุบัน ก็มาขอให้ ครม. รับทราบเพื่อใช้คำสั่งพิเศษปลดล็อก และเมื่อทำอะไรแล้วต้องชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนรับทราบถึงงานที่ล่าช้าระหว่างกระทรวง เพราะวันนี้งานที่ล่าช้าเกี่ยวข้องกับกระทรวง โฆษกแต่ละกระทรวงอธิบายเรื่องไม่สุด ไม่ใช่เป็นความผิด

แก้เกณฑ์เยียวยาเหตุรุนแรงปี 56-57

พล.ท.สรรเสริญกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเยียวยาผู้เสียหายตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 56-57 โดยเงินยังชีพที่จะให้บุตรผู้เสียหายไม่ว่าทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ให้รับเงินยังชีพรายได้รับเงินจนจบปริญญาตรีใบแรกใบเดียว อายุไม่เกิน 25 ปี เงินทุนการศึกษา รายปีต่อเนื่องที่ให้กับเด็กทารกหรือเด็กที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ เงินทุนนี้จะให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่จนจบปริญญาตรีหลักสูตรแรกเพียงหลักสูตรเดียว และอายุไม่เกิน 25 ปี ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงปี ครม. ปี 58 ที่ใช้กับเหตุการณ์ความรุนแรงปี 56-57 และให้ผ่านหลักการนี้ไปใช้กับเหตุการณ์ในอดีตในปี 55 ด้วย ที่มีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 100 ราย คิดเป็นวงเงินเยียวยาทั้งสิ้นกว่า 6 ล้านบาท

อนุมัติเงินกู้วงจ่ายทำศพ-ดำรงชีพ

พล.ท.สรรเสริญกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้เงินช่วยเหลือการดำรงชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 16 ที่ช่วยเหลือแล้วเป็นระยะ แต่ในปี 49-50 มีผู้เสียชีวิต 48 ราย ได้เงินช่วยเหลือประมาณ 740,000 บาทต่อราย ส่วนผู้บาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพ จัดตั้งเป็น 47 ราย ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีชดเชยเงินสงเคราะห์ เบิกชดเชยการจ่ายค่าจ้างหมักคิดเป็น 4,900,000 บาทต่อราย การช่วยเหลือมีถึงปี 50 ต่อมาไม่มี ครม. ปี 56 ว่าจะมีการจัดการศพวันที่ยังเสียชีวิตตั้งแต่ปี 52 เป็นต้นมาประมาณ 20,000 บาท แต่ยังไม่ได้จ่าย และจะมีแนวทางให้เงินดำรงชีพในแต่ละเดือนที่ยังไม่ได้จ่าย ครม. จึงมีมติว่าที่ติดค้างที่เสียชีวิตตั้งแต่ปี 52 ต่อไปไม่ต้องจ่ายชดเชย 20,000 บาท ส่วนค่าดำรงชีพรายเดือนจ่ายให้อัตราเดิม 3,000 บาทต่อเดือน

“พิชัย” โคนอีกทหารเรียกเข้า ทท.1

วันเดียวกัน นายพิชัย นริพทะพันธุ์อดีต สว. พลังงานแทนเข้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “เช้านี้เวลา 09.30 น. พ.ท.พิชัย ศรีเสนา จาก ลสช. โท.ร.มาเชิญเรียกตัวเข้ากองทัพอากาศที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. นี้ โดยจะมีมารับตัวที่บ้านเวลา 12.00 น.”

นายกฯ สั่งเดินหน้าสอกรุสมบัตินัด

สำหรับความลับหน้าการฝึกอองปังลับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ป.) บุคคลในบ้านที่สาวกรายอดีตผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และผู้บริหารระดับสูงของพศ. ที่กล่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์วัดกว่า 60 ล้านบาทนั้น เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. แถลงภายหลังประชุม ครม. ถึงมาตรการตรวจสอบเงินวัดว่าที่ประชุม ครม. ได้หารือเรื่องเงินอุดหนุนเงินวัดและให้มีการติดตาม ขณะนี้ทราบได้ดำเนินการไป 96 เปอร์เซ็นต์แล้ว วันนี้ขออย่ากังวลการทำงานของรัฐบาล โดยนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พศ. กระทรวงยุติธรรม และมหาเถรสมาคม (มส.) มาร่วมกันมาตลอด ทั้งเป็นการขึ้นทะเบียนบัญชีทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบรายได้ของวัด จะตรวจสอบวัดในพื้นที่ที่มีปัญหาก่อน

สั่ง พศ. หาข้อมูลเพิ่มบัญชีวัด

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สภามหาเถรสมาคมบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดต่างๆ ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ ป.ป.ป.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21695

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 15

Col.Inch: 261.28 Ad Value: 783,840

PRValue (x3): 2,351,520

คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู้แก๊งค์ ไม้ค้ำหวัด 4 ค้าตออบ อ้างแค่อายกสร้างการรับรู้ มท.จ่อใช้ทางรับความ...

แต่ทราบว่าเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ส่งข้อมูลไปทั้งหมด 26 วัต ที่ ป.ป.ป.ตรวจสอบแล้วพบว่ามียอด 12 วัต จึงให้ พศ. ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อกถามว่าควรออกเป็นกฎหมายเพื่อจัดการทรัพย์สินของวัดทั้งหมดเลยหรือไม่ นายออมสินตอบว่ายังไม่ถึงขั้นตอนนี้ ต้องดูข้อมูลก่อนว่าเป็นอย่างไร เมื่อถามถึงกรณีที่มีข้าราชการระดับสูงของ พศ. เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย จำเป็นต้องให้ออกจากตำแหน่งก่อนหรือไม่ นายออมสินตอบว่า ต้องรอให้ข้อมูลมาก่อนถึงจะสามารถทำได้

☆ มีต่อหน้า 15

บิ๊กตู้แก๊งค์

☆ ต่อจากหน้า 11

สปท. ชงตรวจสอบทรัพย์สินวัด

เมื่อเวลา 13.45 น. ที่รัฐสภา นายบวรเวท รุ่งรุจี ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวภายหลังการประชุม กมธ. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สินของวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดตรวจสอบได้ โดยเสนอให้ พศ. นำเสนอ มส. ให้พิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ให้ทันสมัย บังคับใช้ได้จริง

92 วัดอุ้มมีรายได้ 30 ล้านต่อเดือน

“อาทิจำหนดให้ พศ. มีอำนาจตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัด และต้องรายงานผลการตรวจสอบ

ให้ มส. นายกฯ และสาธารณชนรับทราบ โดยวัด 37,000 แห่งทั่วประเทศ ต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อส่งให้ พศ. ตรวจสอบความโปร่งใสว่ามีความถูกต้องหรือไม่ จากเดิมที่เพียงให้วัดส่งบัญชีทรัพย์สินมาให้ พศ. เก็บไว้ แต่ไม่มีการตรวจสอบ หาก พศ. ตรวจสอบพบความไม่โปร่งใส สามารถดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายได้ จากการแบ่งกลุ่มประเภทของวัดพบว่า มีวัด 92 แห่ง มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 20-30 ล้านบาทหลังจากนี้ กมธ. จะนำข้อเสนอส่งให้ ครม. และ พศ. เพื่อไปดำเนินการต่อไป”

ตั้ง กก. เอกชน เรี่ยเงินอุดหนุนวัด

พ.ล.น. พงศ์พร พราหมณ์สมบัติ ผอ. พศ. กล่าวว่า ทาง ป.ป.ป. ได้ประสานมายัง พศ. เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณอุดหนุนในด้านการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อนำไปพิจารณาตามพยานหลักฐาน ในส่วนของ พศ. หลังจากที่ได้เข้าหารือกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวัดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา หากพบความผิดปกติให้รายงานมาทันที หากพบเจ้าหน้าที่ของ พศ. เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางราชการ โดยสั่งให้ทำงานก่อนและตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21696

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 27.65 Ad Value: 44,240

PRValue (x3): 132,720

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ดันพ.ร.บ.ควบคุมยางราคาตก "ฉัตรเฉลิม" ลั่นยางกิโล39บาทชาวสวนอยู่ได้!

กัม พ.ร.บ.ควบคุมยางราคาตก

● “ฉัตรเฉลิม” ลั่นยางกิโล 39 บาทชาวสวนอยู่ได้!

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหาาราคายางตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯได้ออก 3 มาตราการ คือ 1.ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมยาง พ.ศ.2542 ให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบสถิติของผู้นำส่งออกว่ามีกากก้นหรือทุบราคายางหรือไม่ และหาข่าวที่สร้างความบิดเบือนจนราคายางตก 2.เร่งรัดให้มีการใช้ยางในประเทศอย่างจริงจัง โดยจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมจากที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานรัฐซื้อขายในประเทศเพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์กร แต่ก็ลิดขัดในเรื่องกฎหมายต่างๆทำให้ล่าช้า และ 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้นายธีชัย อดิศักดิ์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เดินทางไปอินโดนีเซียวันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ เพื่อร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ระหว่าง

อินโดฯ มาเลเซีย และไทย โดยจะหารือถึงการกำหนดโควตา การส่งออก ปริมาณการผลิต เพื่อกระตุ้นให้ราคายางสูงขึ้น รวมทั้งใช้ตลาดกลางยางพาราระดับท้องถิ่นที่ทั้ง 3 ประเทศ ร่วมจัดตั้งขึ้นให้มีการซื้อขายยางให้มากที่สุด คาดว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและช่วยสร้างเสถียรภาพราคาให้กับยางที่เกษตรกรขายได้ด้วย โดยรัฐบาลจะไม่ใช้มาตรการแทรกแซงราคาหรือรับซื้อยางจากเกษตรกรอีก

พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ (บอร์ด) การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่รับตำแหน่งประธาน กยท. 2 ปีที่ผ่านมา ราคายางพารามีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยช่วงแรกที่ราคาตกต่ำเหลือ 35 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) นั้น รัฐบาลตัดสินใจตั้งโต๊ะรับซื้อที่ราคา 45 บาทต่อ กก. ซึ่งพบว่าเกษตรกรไม่นำยางมาขาย แต่ยอมขายให้กับตลาดทั่วไป ในราคา 39 บาทต่อ กก. แสดงว่าราคา 39 บาทนั้น ชาวสวน ยางสามารถอยู่ได้ ดังนั้น ขณะนี้ราคายางพาราอยู่ที่ 58 บาท ต่อ กก. ก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้ว.



ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ <http://www.deepsouthwatch.org>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07:09

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: รัฐบาลอนุมัติการยืดอายุมาตรการพยุงราคายางพารา

รัฐบาลอนุมัติการยืดอายุมาตรการพยุงราคายางพารา



ชาวสวนยางในจังหวัดยะลา กำลังเก็บยางเพื่อเอาไปจำหน่าย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ในอังคาร (13 มิถุนายน พ.ศ. 2560) นี้ รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง หลังจากราคายางพาราตกต่ำลงจากเดือนพฤษภาคมจนเกือบจะถึงระดับที่ขาดทุน

โดยที่ท่าเทียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีวาระที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอความเห็นชอบ 4 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ภายหลังจากราคายางพาราลดต่ำลง

สำหรับมาตรการทั้งสี่ ประกอบด้วย หนึ่ง การขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวมยางพารายาได้ แนวทางยางพาราทั้งระบบ เป็นวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและดูดซับผลผลิตที่จะออกมาสู่ตลาด โดยรัฐบาลจะชดเชยรับภาระดอกเบี้ยไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นงบประมาณที่รัฐต้องชดเชยทั้งสิ้น 300 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซับผลผลิตออกจากระบบได้ประมาณสองแสนตันในปี 60

สอง การขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ออกไปอีกหนึ่งปี สาม การขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ออกไปอีก 90 วัน เพื่อรองรับเกษตรกรตกค้างประมาณ 1.1 หมื่นครัวเรือน และ สี่ การขยายระยะเวลาโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือบัฟเฟอร์ฟണ്ട് ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ศ. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว นายทรงวุฒิ ดำรงกุล ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพารา จังหวัดยะลา กล่าวว่า ราคายางได้ตกลงจนน่าตกใจ โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาราคายางพาราในตลาดกลาง อยู่ที่กิโลกรัมละ 68 บาท เมื่อถึงเดือนมิถุนายน ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียง 52 บาท และมีแนวโน้มว่าราคาอาจลดลงเหลือไม่ถึงกิโลกรัมละ 20 บาท สำหรับต้นทุนการผลิตยางพารานั้น สำนักเศรษฐกิจการเกษตรประเมินไว้ที่ 50.30 บาท ต่อหนึ่งกิโลกรัม

สำหรับสาเหตุนั้น พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ กล่าวว่า เกิดจากการปล่อยขาลือของพ่อค้าเพื่อกดราคายางพารา ที่มีการซื้อขายกันล่วงหน้า โดยเฉพาะในช่วงการเปิดฤดูกาลกรีดยางฤดูกาลใหม่

สำหรับขาลือที่เกิดขึ้น เช่น การปล่อยข่าวว่าโรงงานรถยนต์ไม่ซื้อยางพาราจากภาคอีสาน เพราะมีการปนเปื้อนกรดซัลฟิวริก รัฐบาลจึงงดซื้อยางจากไทย เพราะขุนเคื่องนายกรัฐมนตรีที่ตอบรับการเยือนสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

“กรณีเงินดึกสลับยางไทยนั้น เป็นกลไกตลาดของพ่อค้ายักษ์ใหญ่ 4-5 บริษัท ของเราสร้างกระแสออกมา เพื่อต้องการกดราคาจากเกษตรกรในพื้นที่ ความจริงเงินยังมีซื้อของของเรา ส่วนปัจจัยอื่นที่ทำให้ราคาลดลงเพราะค่าเงินบาทแข็งตัว และราคาน้ำมันลดลงด้วย” นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา กล่าวชี้แจงต่อเบนาร์นิวส์ โดยหวังว่า หลังจากการออกมาตราการดังกล่าวแล้ว ราคายางจะดีขึ้นตามลำดับ ไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 60-70 บาท

ค่านายทรวงูฒิ คํารงกุล ประชานเครือชํายชําวสวนยงพารจิงหริดยะลา กลําวแกเบนาร์นิวส์วํ แมวํมาตการทังสิทึเสนอ ครม. ในวันนี้ จะเป็นการชวยเหลือชํวเกษตรกร เบื้องต้น แตกึก็อวํสามารถบรเทาปัญหาไปก่อนได้ ส่วนการแกปัญหาระยะยาว รัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญในการใชยางในประเทศให้มาก และแปรปยงให้มากกว่า เพราะบัจจยทึทำให้ราคาขงคชวงนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก การกตรราคาจากนักรูทึจรายใหญ่ และการบริหารจัดการของเราไม่ดีพอ

"คอนนี้ ทุกตลาดมีความพยายามนํายางจากเกษตรกรออกมาให้อยู่ในมือขงคน เพื่อเก็บสต็อกไว้ ส่วนเกษตรกรก็ตกใจ เพราะคิดวํราคาตกลงจริง แต่เป็นแผนขงพ่อคํบ้านเรา ที่ต้องการกดชํวเกษตรกร" นายทรวงูฒิ กลําว

ในเรื่องนี้ นายธีชช สชสะอาด สวํการยงแห่งประเทศไทย กลําววํ ได้มีการเชิญบริษัทคํายางพาราทึถูกตั้งข้อสงสัยเข้ามาชี้แจงแล้วโดยทังหมดกลําววํไม่ได้เป็นผู้ปลอยชํวลือเพื่อหวังกตรคารบซื้อแต่อยางใด ซึ่งนายธีชช กลําววํ รัฐบาลสามารถตรวจบริษัทคํายางได้ด้วยการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบสต็อก คามอานาจพระราชบัญญัติควบคุมราคาขงพารา พ.ศ. 2542

นายทรวงูฒิ ยังได้กลําวถึงโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชําวสวนยง ที่ดําเนินมาเมื่อสองปีก่อนวํ ได้ชดเชยแกเกษตรกร 7.1 ครัวเรือน และผู้ประกอบอาชีพกริทยง 6.7 แสนครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งในวันพรุ่งนี้ จะมีการประชุมกระทรวงต่างๆ เพื่อผลักดันการซื้อยงพารามาใช้ในหน่วยงานขงรัฐบาล ตามโครงการทึมีมาตั้งแต่บปีทึแล้ว แต่ยงข้อติดขัดเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ และข้อกําหนดวํวัตถุดิบทึจะซื้อ ต้องผ่านเกทซ์ขงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

"ให้รัฐบาลใชยางในประเทศให้มาก นําทรบ การยงมาใช้ให้เป็นรูปธรรม โดยทึรัฐบาลสัญญาจะนํานํายางพารามาทำเป็นพื้นถนน แปรผลิตภัณฑ์ยงพาราเหมือนประเทศมาเลเซียทึแปรผลิตภัณฑ์ยง ที่คํานนอก อ.สะเดา จ.สงขลา แล้วมาขายให้ประเทศไทย แต่ไทยเราไม่คิดจะทำ เราต้องแปรปรผลิตภัณฑ์ยงให้ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทยเราก็อยู่ได้แล้ว" นายทรวงูฒิ คํารงกุล ประชานเครือชํายชําวสวนยงพารจิงหริดยะลา กลําวแกเบนาร์นิวส์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Chaoprayanews <http://www.chaoprayanews.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07:03

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: “รมว.เกษตรฯ” ใช้พรบ.ควบคุมยาง-เข้าตรวจสอบสต็อกเอเคชน

“รมว.เกษตรฯ” ใช้พรบ.ควบคุมยาง-เข้าตรวจสอบสต็อกเอเคชน



รมว.เกษตรฯลงนามคำสั่งใช้อำนาจตามพรบ.ควบคุมยางเข้าตรวจสอบสต็อกยางพาราของเอเคชน หาค่าตอบราคายางตก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า จะลงนามในคำสั่งใช้อำนาจตามพรบ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรและการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เข้าตรวจสอบสต็อกยางพาราของเอเคชนทั้งหมดว่ามีปริมาณเส้นค่าเท่าไรและส่งออกเท่าไร

“ผมไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีสั่งใครให้หาคนที่เกี่ยวข้องกับกรปล่อยชาวทบราคายาง ไม่รู้สังคส.หรือเปเลา แต่การใช้พรบ.นี้จะทำให้ภาครัฐมีอำนาจเข้าตรวจสอบสต็อกยาง และควบคุมการส่งออกยาง ซึ่งที่ดำเนินการไม่ได้ปรักปราใครทบราคา จะ 5 เลือ 6 ลิงห์ อะไรผมก็ไม่ทราบ ชาวยางเหลือง ชาวจีนปล่อยสต็อกแสนตัน ซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามส่งเสริมให้ซื้อขายยางจริง ไม่ใช่ให้ตลาดกระดาศมาป่วนราคาเพราะตลาดล่วงหน้าซื้อกระดาศกันมียางชะที่ไหน”รมว.เกษตรฯกล่าว

ทั้งนี้ให้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เป็นหน่วยงานชี้แจงทุกข่าวลือ อะไรไม่ถูกต้องให้เร่งชี้แจง เพราะทางบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ยืนยันว่า เขาก็ยังซื้อขาย ไม่ได้มีการหยุดซื้ออย่างที่มีการปล่อยข่าว

“ยืนยันว่ารัฐบาลคงไม่มีโครงการเข้าไปซื้อยางหรือแทรกแซงราคายางอีก เพราะหลายฝ่ายรวมทั้งนายกสมาคมยางพาราแห่งประเทศไทยก็บอกว่า การเข้าไปของรัฐจะมีปัญหาสต็อกยามากดทับราคายางอีก ซึ่งปัจจุบันสต็อกยางที่ซื้อกันไว้เกือบ 3 แสนตัน ขายกันไปจนเหลือประมาณ 6 หมื่นตัน”รมว.เกษตรฯกล่าว

ทั้งนี้เมื่อถามว่า ยางตกเป็นวงจรอุบาทว์ที่เกิดก่อนเปิดกรีดยางทำไมไม่รีบมือล่วงหน้า รมว.เกษตรฯกล่าว ว่า ก็มีแต่การปล่อยข่าวลือมาทบราคากัน ตอนนี้หากดูก็จะพบว่ายางออกมาน้อย เกษตรกรก็บอกยางเพิ่งออก แต่มาตกใจกับข่าวลือกันและก็เร่งขายกัน ราคาก็ร่วง ซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันกับเกษตรกรส่วนยางพาราด้วย “สื่อก็ต้องไม่ไปช่วยประโคมข่าวซังกะบ้วยนี้ด้วย”รมว.เกษตรฯกล่าว

รมว.เกษตรฯเปิดเผยด้วยว่าผลการหารือร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อจะสอบถามเรื่องการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยราชการพบว่า มีการแสดงความจำนงใช้ยางพาราทั้งหมด 3.5 หมื่นตัน โดยจะเร่งจัดใช้งบประมาณของปี 60 ดำเนินการ ซึ่งปี2559 แสดงความจำนงใช้ 2.8 หมื่นตันใช้จริงประมาณ 9 พันตัน ซึ่งสาเหตุมาจากสินค้าหลายตัวยังไม่บรรจุในบัญชีสินค้าของกรมบัญชีกลางและหลายตัวยังไม่มามีมาตรฐานสินค้ามอก.ทำให้รัฐเข้าไปจัดซื้อไม่ได้ เช่นสนามฟุตบอล ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านมาตรฐานอมก.แล้วก็คาดว่าจะทำให้มีการใช้ยางเพิ่มขึ้น หรือเตียงยางพาราอาจจะรับรองได้ใช้เวลาเกือบ 8 เดือน หลังจากนั้นก็คาดว่าจะช่วยให้มีการซื้อสินค้าจากยางพาราเพิ่มขึ้น

ด้าน พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)กล่าวว่า กยท.ได้วางมาตรการ1.การลดพื้นที่ปลูกยางโดยการส่งเสริมการปลูกยางใหม่ทดแทนยางเก่าปีละ 2 แสนไร่และปลูกพืชอื่น 2 แสนไร่เพื่อลดปริมาณยางที่จะออกสู่ตลาดที่ปกติจะมีประมาณ 4.5 ล้านตัน เนื่องจากอนาคตเมื่อยางในประเทศจีน ลาวและเวียดนามให้ผลผลิตจะกระทบต่อราคาของของไทยมาก 2. ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยเป็น 1 ใน 4 มาตรการที่รัฐบาลออกมาและ 3. การเพิ่มการใช้ยางในประเทศ ซึ่งกยท.ได้มีการผลิตยางล้อรถยนต์เพื่อใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ประธานบอร์ดกยท.ระบุว่า ที่มีข่าวว่าเงินปล่อยยาในสต็อกออกมา 1 แสนตันก็เพราะยางจีนไม่พอใจ และจากนี้ก็ต้องมีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น ก็ขอให้เกษตรกรใจเย็น เพราะก่อนที่จะมีกยท.ราคายางเคยตกไปถึง 3กก. 100 บาท และเมื่อรัฐเข้ารับซื้อหรือแทรกแซงราคาที 45 บาทต่อกก.เมื่อต้นปี 58 ก็พบว่าเกษตรกรมาขายน้อยมาก เพราะเกษตรกรอ้างขนส่งยากยอมขายพ่อค้าในราคา 39 บาทต่อกก. ก็มี ดังนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแก้ไข

ด้าน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่าเกษตรกรไม่ได้พอใจ 4 มาตรการ เพราะมีแต่พ่อค้าได้ประโยชน์ ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย ติดต่อให้มายื่นหนังสือที่กระทรวงในวันที่ 20 มี.ย. 2560 ไม่ให้ไปยื่นที่ท่าเนียบฯเพราะจะทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย กระทรวงพร้อมรับฟัง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

AC NEWS <http://www.acnews.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07:03

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: พลเอกฉัตรชัย สั่งตั้งคณะทำงานหวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พลเอกฉัตรชัย สั่งตั้งคณะทำงานหวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นอกจากมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในการอนุมัติและขยายระยะเวลา 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางครัวเรือนละ 1,500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน 2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ โครงการสร้างมูลค่าแก่กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และ 4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่สถานการณ์ราคายางมีความผันผวน สั่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมยางพารา และเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจให้มีความเข้มแข็งแล้ว

กระทรวงเกษตรฯ โดยการยางแห่งประเทศไทย ยังได้เร่งดำเนินมาตรการด้านการผลิต ในการส่งเสริมให้โค่นยางพาราปีละ 4 แสนไร่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้เกิดขึ้นกับตลาดโลก พร้อมทั้งการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง และยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP/GAP โดยมีเป้าหมายจะผลักดันสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 32 กลุ่มทั่วประเทศ เพื่อให้ขาย ผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพารา และเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้ากับผู้ซื้อ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบตลาดยางพาราประเภทต่างๆ ได้แก่ ตลาดนำยางสดในพื้นที่ชายแดนได้ 452 กลุ่ม ตลาดยางพาราระดับท้องถิ่นของ กยท. จำนวน 108 แห่งทั่วประเทศ และตลาดกลางยางพาราอีก 6 แห่ง

ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการเชื่อมโยงของตลาดต่างๆ ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่น กยท. ทั่วประเทศ สู่ตลาดกลางยางพารา ไปจนถึงตลาดยางระดับประเทศ อย่างเช่นตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) ซึ่งเป็นตลาด 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพาราของชาวสวนยางซึ่งจะเป็นการซื้อขายอย่างแท้จริง นอกจากการซื้อขายบนกระดานในตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าด้วย

สำหรับการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศนั้น ในวันนี้ได้เรียกประชุม 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และกระทรวงเกษตรฯ เพื่อหารือถึงแนวทางส่งเสริมการนำยางประเภทต่างๆ ไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 28,692.12 ตัน ซึ่งคาดว่าจะในปีต่อไป หน่วยงานต่างๆ ในประเทศสามารถนำยางพาราไปใช้เพื่อทำถนน ปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว จะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางและส่งเสริมการนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตามนอกจากมาตรการข้างต้นที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งดำเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางแล้ว ล่าสุดยังได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้ พรบ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยมีมอบหมายให้ กยท.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมยาง 2542 ซึ่งจะทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการตรวจสอบปริมาณยางในสต็อก การนำเข้าและส่งออกยาง หรือที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.ฉบับนี้ ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปริมาณยางในตลาดที่มีอยู่จริง ป้องกันปัญหาการบิดเบือนข่าว การกักตุนสินค้าหรือทุบราคายางได้

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. ได้วางมาตรการระหว่างประเทศในการร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้านกลยุทธ์การค้าตลาดครั้งพิเศษ (CSMO) เพื่อเร่งกำหนดมาตรการทางการตลาดที่มีต่อสถานการณ์ราคายางในปัจจุบัน ในวันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมาตรการที่แก้ไขปัญหาคือความร่วมมือของประเทศผู้ส่งออกระดับโลก เช่น ข้อตกลงเรื่องการจำกัดการส่งออก แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน เป็นต้น เพื่อหาแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคา และแก้ไขสถานการณ์ราคาในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มุมมองของต่างชาติมองว่าดีมานด์และซัพพลายในตลาดปัจจุบันค่อนข้างสมดุลกันแต่ประเด็นราคา อาจเกิดจากการให้ข่าว ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการณ์ของตลาดล่วงหน้าอย่างมาก นอกจากนี้ กยท. ได้ผลักดันสินค้ายางพาราไทยเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP สู่ตลาดยุโรป โดยจัดทำแผนบริหารจัดการผลผลิตภายในประเทศ เตรียมเปิดตลาดยาง GMP ไปยังกลุ่มประเทศยุโรปปลายปีนี้มุ่งเน้นสร้างตลาดใหม่ให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับรองผลผลิตตามมาตรฐาน GMP ในเวที ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยางของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้ง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานสู่ระดับสากล



ข่าวสด <http://www.khaosod.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07:00

หัวข้อข่าว: แก้ม.เอาผิดกักตุน-ทุบยาง

Rating: ★★★★★

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

แก้ม.เอาผิดกักตุน-ทุบยาง

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงออกมาตรการช่วยเหลือราคายางตก 3 แนวทางหลัก คือ 1.แก้ม.เอาผิดกักตุน (พ.ร.บ.) ควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ ตรวจสอบสต็อกยางของผู้ส่งออก ว่ามีการกักตุน หรือทุบราคายางหรือไม่ ตลอดจนหาข่าวที่มาสสร้างความบิดเบือนจนราคายางตก 2.เร่งรัดให้มีการใช้ยางในประเทศอย่างจริงจัง โดยจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องอุปสรรค ปัญหา เพื่อให้เกิดการใช้ยางเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมายอมรับว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานรัฐชื้อยางใช้ภายในประเทศ แต่ก็ติดขัดในเรื่องกฎหมายต่างๆ จนทำให้ล่าช้า และยังไม่เป็นรูปธรรม เช่น ลีนค่ายางจะต้องได้รับมาตรฐานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ซึ่งกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบสินค้าต่างๆ ก็ใช้ระยะเวลานาน เป็นต้น และ 3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า ผู้ว่าฯ กยท.จะเดินทางไปอินโดนีเซีย วันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ เพื่อร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ระหว่างอินโดฯ มาเลเซีย และไทย พุดคุยการแก้ปัญหา กำหนดโควตาการส่งออก ปริมาณการผลิต การขายยาง ให้มีการซื้อจริง ขายจริง ไม่ใช่แค่ซื้อผ่านกระดาษ

"ผมได้พูดคุยกับนายกสมาคมชาวสวนยาง เขาไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะให้รัฐเข้าไปแทรกแซงราคาเข้าไปซื้อ เรามีบทเรียนมาแล้ว สุดท้ายต้องมาเสียค่าใช้จ่าย ส่วนที่นายกรัฐมนตรีให้ไปหาคนปล่อยข่าวจนทำราคายางตกนั้น นายกฯ ไม่ได้สั่งผมสั่งกระทรวงเกษตรฯ คงสั่งผ่านคสช." พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว (หน้า 7)



Matchon Online <http://www.matchon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07:00

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: 'ฉัตรชัย'พร้อมแจง'บิกตู' กระตุ้นใช้ยางในประเทศ 3.5 หมื่นตัน ยังขาดงบประมาณดำเนินการ

'ฉัตรชัย'พร้อมแจง'บิกตู' กระตุ้นใช้ยางในประเทศ 3.5 หมื่นตัน ยังขาดงบประมาณดำเนินการ



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า เตรียมรายงานความคืบหน้า กระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศ ต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้รับทราบ หลังหลังกระทรวงเกษตรฯได้ร่วมหารือกับ 9 กระทรวงและกรุงเทพมหานคร สรุปความต้องการใช้ยางในประเทศรวมจำนวน 3.5 หมื่นตัน และสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันปีงบประมาณ 2560 ที่เหลืออยู่ 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2560) เพื่อกระตุ้นการใช้ยางในประเทศ ช่วยยกระดับราคายางพาราตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพื่ออุดปรมาณยางออกจากระบบ ต้นราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ให้มีเสถียรภาพ

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ทั้งนี้การใช้ยางในประเทศที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีปัญหา 2 เรื่อง คือ 1.การจะนำยางพาราไปผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง จำเป็นต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด แต่ในช่วงที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยยังไม่มีความมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จึงไม่สามารถนำยางพารามาเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ยางพาราหลายชนิดได้รับ มอก.แล้ว อาทิ ถนอยยางมะตอยผสมยางพารา ได้มาตรฐาน มอก.4846 ทล.ท.409 และ ทล.ม.416 บางปุ่นนามฟุตชอล ได้มาตรฐาน มอก.4870 และบล็อคบางปูพื้นที่มีมาตรฐาน มอก.2378 จึงเชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอีกต่อไป

2.ปัญหาและอุปสรรคเรื่องของงบประมาณ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเข้าไป แม้จะมีการสั่งการให้ดำเนินการ แต่เมื่อไม่มีงบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการได้ แม้จะมีความต้องการใช้ยางพาราอยู่ในหลายหน่วยงาน

"ยอมรับเรื่องงบประมาณเป็นอุปสรรคกับการกระตุ้นการใช้ยางในประเทศตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพราะหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ยางพารา และมีมาตรฐานรองรับแล้วนั้น ไม่ได้บรรจุเงินงบประมาณในปี 2560 ไว้ จึงยังไม่มีการดำเนินการ และในงบประมาณปี 2561 ก็ไม่แน่ใจมีงบประมาณหรือไม่ อย่างไรก็ตามในปีนี้ต้องเร่งใช้ยางในประเทศให้ได้ 3.5 หมื่นตัน ส่วนหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ยางมากที่สุดคงเป็นกระทรวงมหาดไทย 2 หมื่นกว่าตัน" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การหารือเพื่อรวบรวมปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ ครึ่งล่าสุดได้เพิ่มอีก 2 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อเดือนมีนาคม 2560 มีการรวบรวมความต้องการใช้ยางพาราในประเทศจาก 8 หน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ดำเนินการกระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศ ทั้งหมด 28,692.12 ตัน แบ่งเป็นน้ำยางข้น 27,646.26 ตัน และยางแห้ง 1,045.86 ตัน แบ่งได้ดังนี้ กระทรวงกลาโหมต้องการใช้น้ำยางข้น 557.05 ตัน ยางแห้ง 300.60 ตัน รวม 857.65 ตัน กระทรวงคมนาคมมีความต้องการใช้น้ำยางข้น 5,357 ตัน กระทรวงศึกษาธิการต้องการใช้น้ำยางข้น 86.012 ตัน ยางแห้ง 662.737 ตัน รวม 748.749 ตัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการใช้ยางแห้ง 15 ตัน กรุงเทพมหานครต้องการใช้น้ำยางข้น 14.247 ตัน กระทรวงมหาดไทยต้องการใช้น้ำยางข้น 21,243.59 ยางแห้ง 55.718 ตัน รวม 21,299.308 ตัน กระทรวงเกษตรฯต้องการใช้น้ำยางข้น 200.89 ตัน ยางแห้ง 11.80 ตัน รวม 212.69 ตัน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องการใช้น้ำยางข้น 187.47 ตัน

รายงานข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจ้งว่า ราคายางพารา ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ยังทรงตัวจากวันที่ 14 มิถุนายน โดยราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดท้องถิ่น ไม่มีความเคลื่อนไหว อยู่ที่ 53.10 บาท/กิโลกรัม (กก.) ราคาน้ำยางสด ณ ตลาดท้องถิ่น ไม่มีความเคลื่อนไหว อยู่ที่ 50 บาท/กก. ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ ลดลงเล็กน้อย 0.48 บาท/กก. อยู่ที่ 56.17 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราฯ เพิ่มขึ้น 0.32 บาท/กก. อยู่ที่ 58.50 บาท/กก. และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดส่งออก ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ (เอฟไอเอ็ม) ไม่มีความเคลื่อนไหว อยู่ที่ 61.90 บาท/กก.



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 06:57

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: "รมว.เกษตรฯ" มั่น ! กระตุ้นใช้ยางในประเทศ 3.5 หมื่นตันใน3เดือน -ระบุใช้งบดำเนินการ

"รมว.เกษตรฯ" มั่น ! กระตุ้นใช้ยางในประเทศ 3.5 หมื่นตัน ใน3เดือน -ระบุใช้งบดำเนินการ



1 of 1

คลิกภาพเพื่อขยาย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมรายงานความคืบหน้ากระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศ ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังกระทรวงเกษตรฯได้ร่วมหารือร่วมกับ 9 กระทรวงและ กรุงเทพมหานคร สรุปความ

ต้องการใช้ยางในประเทศรวมจำนวน 3.5 หมื่นตัน และสามารถจัดซื้อจัดจ้างภายใน 3 เดือน(ก.ค.-ก.ย.2560) โดยใช้งบประมาณปี 2560 เพื่อกระตุ้นการใช้ยางในประเทศ ช่วยยกระดับราคายางพาราตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพื่อลดปริมาณยางออกจากระบบ ต้นราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ให้มีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ การใช้ยางในประเทศที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีปัญหา 2 เรื่องคือ 1.การจะนำยางพาราไปผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง จำเป็นต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด แต่ในช่วงที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทย ได้รับมาตรฐาน และสามารถนำยางพารามาผลิตใช้ทล.ม.416 บางปุ่นามฟุตซอล ได้มาตรฐาน มอก.4870 และบล็อคบางปูพื้นมีมาตรฐาน มอก.2378 และ2.ปัญหาและอุปสรรคเรื่องของงบประมาณ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเข้าไป แม้จะมีการสั่งการให้ดำเนินการ แต่เมื่อไม่มีงบประมาณ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ แม้จะต้องการใช้ยางพาราอยู่ในหลายหน่วยงาน

“ยอมรับเรื่องงบประมาณเป็นอุปสรรคกับการกระตุ้นการใช้ยางในประเทศตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพราะหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ยางพาราและมีมาตรฐานรองรับแล้วนั้น ไม่ได้บรรจุวงเงินงบประมาณ ในปี 2560 ไว้ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และในงบประมาณ ปี 2561 ก็ไม่แน่ใจมีงบประมาณหรือไม่ แต่อย่างไรเสียในปีนี้ ต้องเร่งใช้ยางในประเทศให้ได้ 3.5 หมื่นตัน ส่วนหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ยางมากที่สุดคงเป็น กระทรวงมหาดไทย 2 หมื่นกว่าตัน”

ด้านนายธีชัย สุภะสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การหารือเพื่อรวบรวมปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ ครึ่งล่าสุด ได้เพิ่มอีก 2 กระทรวง คือกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม และ เมื่อเดือน มี.ค.2560 มีการรวบรวมความต้องการใช้ยางพาราในประเทศจาก 8 หน่วยงานที่ นายกรัฐมนตรีสั่งให้ดำเนินการกระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศ ทั้งหมด 28,692.12 ตัน แบ่งเป็น น้ำยางข้น 27,646.26 ตัน และ ยางแห้ง 1,045.86 ตัน แบ่งได้ดังนี้ กระทรวงกลาโหม ต้องการใช้น้ำยางข้น 557.05 ตัน ยางแห้ง 300.60 ตันรวม 857.65 ตัน

กระทรวงคมนาคม มีความต้องการใช้น้ำยางข้น 5,357 ตัน กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการใช้น้ำยางข้น 86.012 ตัน ยางแห้ง 662.737 ตันรวม 748.749 ตัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการใช้ยางแห้ง 15 ตัน กรุงเทพมหานคร ต้องการใช้น้ำยางข้น 14,247 กระทรวงมหาดไทย ต้องการใช้น้ำยางข้น 21,243.59 ยางแห้ง 55.718 ตันรวม 21,299.308 ตัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการใช้น้ำยางข้น 200.89 ตัน ยางแห้ง 11.80 ตันรวม 212.69 ตัน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการใช้น้ำยางข้น 187.47 ตัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

VOICE TV <http://www.voicetv.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07:00

หัวข้อข่าว: เร่งมาตรการช่วยชาวสวนยางพาราตกต่ำ

Rating: ★★★★★

Site Value: 30,000

PRValue (x1): 30,000



รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการผู้ว่า กยท. เจรจากับ 2 ประเทศผู้ผลิตยาง เพื่อสร้างตลาดกลางยางพาราในระดับภูมิภาค ลดปัญหาการส่งออก และแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

นายถวัลย์จันทน์ ศรีก่อเกื้อ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อเสนอการแก้ปัญหาราคายางพาราอย่างยั่งยืน 7 ข้อ ประกอบด้วย 1. เปิดตลาดยางพาราเพิ่มขึ้นในต่างประเทศ /2.รัฐบาลร่วมมือกับพ่อค้าหรือโรงงาน ส่งออกยางพาราในทิศทางเดียวกัน 3.ให้ข้อมูลเกษตรกรที่เป็นข้อเท็จจริงในระบบตลาดยางพาราโลก 4.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับยางพารามบริหารงานในองค์กรยาง และต้องปฏิรูปองค์กรยางทั้งระบบ 5.ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น /6. นำผลงานวิจัยมาใช้ให้เป็นรูปธรรม และ 7. นำนโยบายประเทศไทย 4.0 มาใช้แก้ปัญหาทั้งระบบ

หากรัฐบาลดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวโดยเฉพาะการเปิดตลาดเพิ่มเติมในต่างประเทศ เชื่อเกษตรกรจะยอมรับให้ราคายางพาราเป็นไปกลไกตลาด และหากเกิดปัญหาราคาคงต่ำก็จะมีมาตรการอื่นใดอีก โดยขณะนี้ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 48 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งยังคงต่ำกว่าต้นทุนการผลิต

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เดินทางไปเจรจาทวิภาคีกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียในวันเสาร์นี้ (17มิ.ย.) เพื่อกำหนดปริมาณการผลิต การขาย และการส่งออกร่วมกัน รวมทั้งหาแนวทางการสร้างตลาดกลางยางพาราในระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะต้องเป็นตลาดที่มีการส่งมอบอย่างจริง ซื่อซายจริง เพราะปัจจุบันเป็นการซื้อขายอย่างล่วงหน้า ซึ่งทำให้เกิดการสร้างกระแสปั่นราคาได้ และส่งผลกระทบต่อราคายางพาราในตลาดผันผวน ทั้งนี้ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

ขณะที่พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า ประเทศจีน เวียดนามและลาว สามารถผลิตยางได้แล้ว ส่งผลให้ปริมาณยางในตลาดโลกเพิ่มขึ้น จะทำให้ยางมีราคาคงต่ำลงได้อีก ดังนั้น รัฐบาลได้มีนโยบายลดการผลิตยางพาราในประเทศปีละ 4 แสนไร่ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผลผลิตยางพารามากถึง 4 ล้านตัน แต่มีการใช้ในประเทศเพียง 5 - 6 แสนตัน ที่เหลือส่งออกเป็นวัตถุดิบ โดยจะเร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อนำไปแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน มีเป้าหมาย 22,000 รายทั่วประเทศ และผลักดันสถาบันเกษตรกรจำนวน 32 กลุ่มทั่วประเทศให้ผลิตยางได้มาตรฐาน GMP และ GAP เพื่อให้ขายยางได้ราคาสูงขึ้น

 <p>Thai News AGENCY สำนักข่าวไทย</p>	<p>วันที่ 14 มิ.ย. 60 หัวข้อข่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ</p>
--	--

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

14 มิ.ย. 2017

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ สั่งการให้นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ เพื่อกำหนดการผลิต การส่งออกพร้อมกันของ 3 ประเทศคือไทย อินโดนีเซียและมาเลเซียในฐานะผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของโลก หวังดึงราคาให้ขยับขึ้น



วันที่ 14 มิ.ย. 60

หัวข่าว เกาะติดข่าว วันที่ 14 มิถุนายน 2560

เกาะติดข่าว วันที่ 14 มิถุนายน 2560

คืบหน้าข่าวอาเซียน

(15.30) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เดินทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ สั่งการให้นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการ
ยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 17-18
มิถุนายนนี้ เพื่อกำหนดการผลิต การส่งออกพร้อมกันของ 3 ประเทศคือไทย
อินโดนีเซียและมาเลเซียในฐานะผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของโลก หวังดึงราคา
ให้ขยับขึ้น

สรุปรข่าวเด่นประจำวัน 14 มิ.ย.60



รมว.เกษตรฯสั่งกยท.เร่งถกประเทศส่งออกยางรายใหญ่แก้ปัญหาราคตกต่ำ

รมว.เกษตรฯ สั่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ให้ผู้ว่าการ กยท.ไปประชุมร่วมกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย ผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของโลกสุดสัปดาห์นี้ กำหนดการผลิต การส่งออกพร้อมกัน หวังดึงราคาให้ขยับขึ้น



วันที่ 14 มิ.ย. 60

หัวข้อข่าว กษ. แกลงมาตรการการแก้ปัญหาสถานการณ์
ราคายาง พร้อมให้ กยท. เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนายางพารา
ทั้งระบบ

กษ. แกลงมาตรการการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายาง พร้อมให้ กยท. เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนายางพารา ทั้งระบบ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แกลงว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 มีมติเห็นชอบให้อนุมัติและขยายระยะเวลา 4 โครงการ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่สถานการณ์ราคายางมีความผันผวน ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร
สามารถรวบรวมยางพารา และเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจให้มีความเข้มแข็งต่อไป
สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย รัฐบาลอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกรชาวสวนยาง ครั้วเรือนละ 1,500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครั้วเรือน จากเดิมที่มีการช่วยเหลือไป
แล้วแบ่งเป็น เจ้าของสวนยาง จำนวน 711,839 ครั้วเรือน และ คนกรีดยาง จำนวน 675,790 ครั้วเรือน ยังมี
เกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ยังคงค้างอยู่อีกประมาณ 11,460 ครั้วเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเร่ง
จ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยได้ทันทีทันใด ภายใน 90 วัน เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รัฐบาลได้อนุมัติขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้
สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ ต่อไปอีก 3 ปีจนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2563 ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อเดิม 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการทำธุรกิจให้กับสถาบัน
เกษตรกรในการรวบรวมยางต่อไป และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
ยาง และ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ที่มียอด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 มี.ค.60 จำนวน 28,174.869 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพฯ เป็น
จำนวนเงิน 19,406.696 ล้านบาท และเงินกู้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนฯ จำนวนเงิน 8,768.13 ล้านบาท
เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ส่วนผู้ประกอบการยาง จะมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ
ยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ครม. อนุมัติโครงการนี้ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้วยการชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1
หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้
บริการอยู่แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่พฤษภาคม 2560 จนถึง เดือนเมษายน 2562

ด้านพลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท.มี
แนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ 6 มาตรการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการผลิต ระบบ
ตลาด การช่วยเหลือปัจจัยและส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ มาตรการ
ระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรการเร่งด่วนที่ ครม. ได้อนุมัติเห็นชอบครั้งล่าสุดทั้ง 5 โครงการ ซึ่งมาตรการต่างๆ
เหล่านี้ จะรองรับและแก้ปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งยางพาราทั้งระบบ

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการด้านการผลิต
กยท. มีนโยบายในการส่งเสริมให้โค่นยางพาราปีละ 4 แสนไร่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้
เกิดขึ้นกับตลาดโลก ซึ่งเกษตรกรที่ดำเนินการโค่นยางเก่า กยท. จะมีกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการนำไปปลูกแทน ร้อยละ 40 ของเงินกองทุน
พัฒนายางพารา รวมทั้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อส่งเสริมให้
ชาวสวนยางมีความรู้และนำไปปฏิบัติในการพัฒนา แปรรูปผลผลิตให้มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานในปีนี้มี
เป้าหมาย กว่า 22,000 รายทั่วประเทศ พร้อมทั้ง การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูปยาง และยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
GMP/GAP โดยมีเป้าหมายจะผลักดันสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 32 กลุ่มทั่วประเทศ เพื่อให้ขาย
ผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพารา และเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้ากับผู้ซื้อ

ดร.ธีรวัช กล่าวต่อว่า กยท.มีการพัฒนาระบบตลาดยางพาราประเภทต่างๆ ได้แก่ ตลาดน้ำยางสดในพื้นที่ชายแดนใต้ 452 กลุ่ม ตลาดยางพาราระดับท้องถิ่นของ กยท. จำนวน 108 แห่งทั่วประเทศ และตลาดกลางยางพาราอีก 6 แห่ง ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการเชื่อมโยงของตลาดต่างๆ ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่น กยท. ทั่วประเทศ สู่ตลาดกลางยางพารา ไปจนถึงตลาดยางระดับประเทศอย่างเช่นตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพาราของชาวสวนยาง และสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย นอกจากนี้ กยท. ยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยด้านการผลิต ส่งเสริมการแปรรูปให้แก่สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง ในวงเงิน 2,567 ล้านบาท รวมทั้งการให้สวัสดิการแก่เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นต้นทุนให้กู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การเสียชีวิต หรือสวนยางได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ภายใต้วงเงิน 398 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่ พ.ร.บ.กยท.ได้กำหนดไว้

“อย่างไรก็ตาม **มาตรการภาครัฐในการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ทั้ง 8 แห่ง** ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงท่องเที่ยวฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงเกษตรฯ ได้แจ้งความประสงค์ในการนำยางประเภทต่างๆ ไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 28,692.12 ตัน ในขณะเดียวกัน ด้าน กยท. ได้เดินหน้าผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในระเบียบว่าด้วยการพัสดุในส่วนของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการตั้งงบประมาณได้ ฉะนั้น คาดว่าในปีต่อไป หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ สามารถนำยางพาราไปใช้เพื่อทำถนน ปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่ผ่านมาการรับรองมาตรฐานแล้ว จะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใช้ยาง และส่งเสริมการนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุด”

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้ายว่า กยท. ได้วาง**มาตรการระหว่างประเทศในการร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้านกลยุทธ์การค้ายางครั้งพิเศษ (CSMO) เพื่อเร่งกำหนดมาตรการทางการตลาดที่มีต่อสถานการณ์ราคาภายในปัจจุบัน** ในวันที่ 17-18 ที่จะถึงนี้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมาตรการที่แก้ไข ปัญหา เป็นความร่วมมือของประเทศผู้ส่งออกระดับโลก เช่น ข้อตกลงเรื่องการจำกัดการส่งออก แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน เป็นต้น เพื่อหาแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคา และแก้ไขสถานการณ์ราคาภายในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มุมมองของต่างชาติมองว่า ดีมานด์และซัพพลายในตลาดปัจจุบันค่อนข้างสมดุลกัน แต่ประเด็นราคา อาจเกิดจากการให้ข่าว ที่ส่งผลต่อสภาวะการณ์ของตลาดล่วงหน้าอย่างมาก นอกจากนี้ กยท. ได้ผลักดันสินค้ายางพาราไทยเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP สู่ตลาดยุโรป โดยจัดทำแผนบริหารจัดการผลผลิตภายในประเทศ เตรียมเปิดตลาดยาง GMP ไปยังกลุ่มประเทศยุโรปปลายปีนี้ มุ่งเน้นสร้างตลาดใหม่ให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับรองผลผลิตตามมาตรฐาน GMP ในเวที ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยางของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้ง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานสู่ระดับสากล



ข่าวสารจากสมาคมยางพาราไทย
TRA NEWS

วันที่ 14 มิ.ย. 60

หัวข้อข่าว เกษตรฯ ไร่มาตรการอุ้มยางเพิ่ม
เล็งใช้กม.สกัดข้าวบีดเบือนทุบราคา ,เจรจาลด
โทษ-มาเลย์ตั้งตลาดกลาง

เกษตรฯ ไร่มาตรการอุ้มยางเพิ่ม เล็งใช้กม.สกัดข้าวบีดเบือนทุบราคา ,เจรจาลด
ตลาดกลาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งตั้งคณะทำงานภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมยาง
2542 โดยมอบหมายให้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมยาง 2542 ซึ่งจะทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการตรวจสอบปริมาณยางในสต็อก
การนำเข้าและส่งออกยาง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของปริมาณยางในตลาดที่มีอยู่จริง ป้องกันปัญหาการบิดเบือนข่าว หรือ การ
กักตุนสินค้า ซึ่งเป็นการทุบราคายางในตลาดให้ปั่นป่วน นอกเหนือจากการใช้มาตรการช่วยเหลือ
ชาวสวนยางที่เป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกมาแล้ว

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์



ข่าวสารจากสมาคมยางพาราไทย
TRA NEWS

วันที่ 14 มิ.ย. 60

หัวข้อข่าว กยท.ผลักดันแก้ไขระเบียบจัดซื้อจัด
จ้าง หนุนเพิ่มปริมาณใช้ยางในประเทศ

กยท.ผลักดันแก้ไขระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง หนุนเพิ่มปริมาณใช้ยางในประเทศ

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท. ได้เดินหน้าผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ในส่วนของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการตั้งงบประมาณได้ ดังนั้นคาดว่าจะในปีต่อไป หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ซึ่งสามารถนำยางพาราไปใช้เพื่อทำถนน ปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่ผ่านมาการรับรองมาตรฐานแล้ว จะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใช้ยาง และส่งเสริมการนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุด

ทั้งนี้ กยท.ได้นำร่องเดินหน้าร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่ผลิตยางล้อ นั่นคือ “ดีสโตน” ซึ่งเป็นแบรนด์ยางล้อของไทยที่ส่งขายทั่วโลก ทั้งในแถบเอเชียและยุโรป ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมหลักที่นำผลผลิตจากยางพาราไปแปรรูปเป็นส่วนประกอบรถยนต์ ประเภทต่างๆ มากที่สุด ภายใต้แบรนด์ THAI-TYRE เป็นโครงการยางล้อประชารัฐ ที่ผลิตจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของชาวสวนยางไทย ผลิตจากบริษัทคนไทยที่มีมาตรฐาน คุณภาพสากล และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบูรณาการจากองค์กร 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคเกษตรกร ซึ่งในระยะเวลา 2 ปี มีเป้าหมายการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อยจำนวน 100,800 กิโลกรัม “อย่างไรก็ตาม ยังมีผลิตภัณฑ์ หรือธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยางพาราของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น หากทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นโดยปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นการแสดงให้เห็นให้ผู้ซื้อและนานาประเทศ เชื่อมั่นได้ว่า ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและผลผลิตยางพาราของไทยมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับพีชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติต่อไป”



ข่าวสารจากสมาคมยางพาราไทย
TRA NEWS

วันที่ 14 มิ.ย. 60

หัวข้อข่าว สถานการณ์ยางวันพุธที่ 14

มิถุนายน 2560

สถานการณ์ยางวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 56.65 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.60 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 58.18 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.18 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกมาจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยเห็นชอบ 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ อย่างไรก็ตามราคายางยังมีแรงกดดันจากค่าเงินเยนและเงินบาทแข็งค่า ประกอบกับนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ที่มา : สถาบันวิจัยยางพารา การยางแห่งประเทศไทย



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07:09

หัวข้อข่าว: ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Rating: ★★☆☆

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ (15 มิ.ย. 60) นายบุรณัฐ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางศรีสุดา รัชชเภา ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมร่วมกับนายคณิศร เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนกรมชลประทาน กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.จังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรงหย่น อำเภอทุ่งใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้ง ให้นำน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างพอดี ต่อจากนั้นได้ลงตรวจพื้นที่ตำบลกรงหย่น อำเภอทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ห้วงงานที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สภาพทั่วไปเป็นสวนยางพาราและสวนผลไม้ โดยมีนายอำเภอทุ่งใหญ่ นายกองัดการบริหารส่วนตำบลกรงหย่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรงหย่น

นายบุรณัฐ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาประชาชนที่ขอให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และการยางแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ ซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องมาจากชาวบ้านอำเภอทุ่งใหญ่ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือตั้งแต่ปี 2519 ต่อมาในปี 2523 ได้มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอทุ่งใหญ่ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี และกรมชลประทานได้มีการดำเนินการสนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างฝายทดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวได้ เนื่องจากยังมีปัญหาในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของ 3 หน่วยงานหลักคือ กรมป่าไม้ การยางแห่งประเทศไทย (องค์การสวนยางเดิม) และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในเรื่องของที่ดินให้เสร็จโดยเร็วในลักษณะอนุวัติ ในหลักการไว้ก่อน เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กรมชลประทานก่อน จากนั้นชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเจรจากัน โดยทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าต่อไปด้วย

นายदनัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 เป็นเลขานุการ ซึ่งพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

ด้านผู้แทนกรมชลประทาน ระบุว่า ทางกรมชลประทานพร้อมที่จะจ่ายค่าผลอาสินและค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งที่อยู่ในพื้นที่ของการยางแห่งประเทศไทย ที่ดิน สปก.4-01 และที่ดินที่มีเอกสาร ภบท.5 เป็นต้น ในส่วนของการเยียวยาลูกจ้างกรีดยางของการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 166 คนนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหาทางออกร่วมกันเนื่องจากไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ หากจำเป็นก็อาจจะขอความเห็นชอบเป็นมติคณะรัฐมนตรี

ขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลกรงหยิน ระบุว่าประชาชนบางรายซึ่งมีพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยเพียงไม่กี่ไร่ แต่ถูกเวนคืนทั้งหมด ดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐช่วยจัดหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้ด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพราะเงินชดเชยที่ได้รับอาจจะไม่เพียงพอในการไปหาซื้อที่ดินทำกินและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่

ทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานโครงการตั้งอยู่ระหว่าง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลลกรงหยิน อำเภอทุ่งใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 6,420 ไร่ โดยอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.4-01) จำนวน 2,675 ไร่ และพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งได้มีการอนุญาตให้การยางแห่งประเทศไทยใช้ประโยชน์ จำนวน 3,541 ไร่ และอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.2484 จำนวน 204 ไร่ โดยอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ เป็นเขื่อนดินความสูงเฉลี่ย 22 เมตร ความยาว 1,557 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ จำนวน 36.575 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 880 ล้านบาท ไม่รวมค่าจ่ายชดเชยที่ดิน ผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง ระยะดำเนินการก่อสร้าง 4 ปี เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หากโครงการดังกล่าวสร้างเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่และพื้นที่ข้างเคียง อีกทั้งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการชลประทาน และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนส่งน้ำให้ฝ่ายคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้มีพื้นที่ส่งน้ำเพื่อการชลประทาน จำนวน 11,200 ไร่ ในเขตตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค ให้เขตตำบลลกรงหยิน อำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 12,500 ไร่ ได้ และจะทำให้สามารถตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่อำเภอบางขันได้บางส่วน ตลอดจนมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรทางเลือกใหม่นอกเหนือจากการทำสวนยางและการปลูกข้าว อันนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธ 14 มิถุนายน 2560

ปีที่: 23 ฉบับที่: 5743

Col.Inch: 44.38 Ad Value: 35,504

คอลัมน์: สังคมข่าวหุ้น

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 106,512

ศิลปิน: ชาว-ดำ

สังคมข่าวหุ้น

• เกียรติกิจ วอนไวการ

...๑... หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวหุ้นธุรกิจ” กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดหุ้น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ ฉบับประจำวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ...๑... ตลาดหุ้นไทยสวนเฟด ...๑... ตลาดหุ้นไทยไม่รอฟังผลประชุมเฟด ที่จะรู้ผลคืนนี้ วิ่งสวนขึ้นมาก่อนชาวดีโนประเทศมีเยอะ นักวิเคราะห์คาดกันว่าเงินจะไหลออกจากไทยไปบ้าง แต่ไม่มากนัก เพราะรับรู้กันมานานแล้ว หากไม่มีอะไรมากไปกว่าขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ขณะเดียวกันคงต้องรอฟังความคิดเห็นของเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟดด้วยว่าปีนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกกี่ครั้ง แนวต้าน 1,580 จุด แนวรับ 1,565 จุด ...๑... พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศใช้ ม.44 สัปดาห์หน้าในการแก้ปัญหาความล่าช้าโครงการรถไฟไทย-จีน และแก้ปัญหาการถือครองที่ดินที่ส.ป.ก. ในการผลิตปิโตรเลียม หุ้นกลุ่มพลังงาน ทั้ง PTT PTTEP PTTGC และรับเหมาร่วมกันถ่วงหน้ารับข่าวนี้ ขณะที่หุ้นรับเหมาของเราเป็นพักๆ CK UNIQ ที่คาดว่าจะได้รับงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ทางคู่ ส่วน ITD ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกคณมาคมขึ้นบัญชีดำ หลังจากที่เกิด

อุบัติเหตุซ้ำซากแนวรางรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) ...๑... หุ้นกลุ่มแบงก์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ EARTH คาดว่าจะได้รับอานิสงส์ด้านจิตวิทยาจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดครั้งนี้ ยกเว้น KTB ของ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ที่คาดว่าจะต้องตั้งสำรองฯ เพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 6 พันล้าน หากหนี้ EARTH ผิดนัดชำระ กลายเป็นหนี้เสีย ส่วนกสิกรไทย ของเสี่ยปั้น กรุงเทพของเสี่ยโหน่ ตีปีกกันพริบๆ ...๑... EARTH ภายใต้การนำของ ธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ เริ่มฟื้นตัว แรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาเพียง หลังจากที่บ้านเจ้าหนี้มีที่ท่าว่าจะเข้าไปอ้อม งานนี้ธุรกิจหลักถ่านหินก็ยังไม่ได้ดีเหลือแค่ฟื้นศรัทธาเท่านั้น ทุกอย่างก็จะกลับมาเข้าที่ ใครที่เข้ามาเก็บช่วงราคาถูกๆ ก็มีหวังกำไรละ ...๑... ACAP ภายใต้การนำของ สุภิญญา สุขเจริญไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ปหญิงเก่งคนนี้ ทริสเรทติ้ง ได้รับการจัดอันดับเครดิต ที่ “BB” เป็นครั้งแรก ซึ่งต้องรอการพิสูจน์ในระยะยาว ก็หวังว่าในอนาคตจะขยับขึ้นเป็นเกรด A นะ ...๑... DTAC คงคู่ TRUE ของบอสใหญ่ศุภชัย เจียรวนนท์ วิ่งกระจาย ขึ้นรับโครงการจัดตั้งบริษัทโครงการโปรดแบบด์แห่งชาติ จำกัด และโครงการจัดตั้งบริษัทโครงการระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัดของบริษัท ทีโอที

จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม งานนี้เค็มก็แบ่งให้กินกันถ้วนหน้า ...๑... STA-TRUBB วิ่งรับมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มั่นใจว่ามาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา 4 มาตรการ จะทำให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้น หลังจากราคายางตกต่ำมาหลายวัน ...๑... อาคม เดิมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม โยนเผื่อร้อนไปให้การบินไทย รับต่อ หลังจากทีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ โยนใส่คณมาคมให้ไปดูแลเรื่องการเพิ่มทุนของสายการบินนกแอร์ ในสัดส่วนของการบินไทยให้เรียบร้อย งานนี้บอร์ดบินไทยรับไปเต็มๆ เพิ่มทุนรอบสองจะใส่เงินหรือยอมไต่ลู่อีก แบบนี้เส้นทางบินที่ให้กับนกแอร์คงจะตกอยู่ในมือหุ้นใหญ่รายใหม่สบายตัวไป ...๑... ก.ล.ต.ออกประกาศระบุว่า รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (ประเทศไทย) จำกัด (บลป.ไพรบัส) และคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากไม่สามารถดำรงความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24717

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 47.27 Ad Value: 103,994

PRValue (x3): 311,982

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: การกิจสำคัญก่อนไปถึงฝั่งฝัน 'เรือแป๊ะ'

ภารกิจสำคัญก่อนไปถึงฝั่งฝัน 'เรือแป๊ะ'

ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สวมบท "เดมิยี่โย" จึงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนขอเวลานอก ออกไปทำเรื่องหลังร่วม 2 อาทิตย์

วันนี้ ท่านผู้นำก็แบกกลับมาลงสนาม กินฟอรัม พร้อมตอบคำถามชี้แจงสารพัดปัญหาที่รุมเร้า "เรือแป๊ะ"!!

คงไม่คิดนักหากจะกล่าว บทนี้ "บ๊ิกกู" ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการคัดท้ายนำพา "รัฐนาวา" ที่บรรทุกชะตากรรมคนไทยทั้งชาติ ต้องเข้าสู่ 2 โกงน้ำค่าสัญ

ที่ถือเป็นเส้นทางบังคับก่อนถึงตรง เร่งฝีพายนำพา "เรือแป๊ะ" ตัดตรงมุ่งหน้าสู่ฝั่งฝันตามแผนโรดแมป คสช.

ส่องกล้องตรวจการณ์ "โค้งน้ำแรก" ที่ "เรือแป๊ะ" กำลังต้องฝ่าแคว้น "จัดค่ายคูประตูลอกรบ" เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ที่ว่ากันว่าเกิดขึ้นช่วงปลายปี 2561

โดยมีการแบ่งหน้าที่แม่น้ำ 5 สายเล่นเกมวังผลัดส่งไม้ต่อให้สถานีดับอยู่ติดแห่งชาติ (สนช.) สวมบท "หนอต้าแย" ทำกลอดตัดสายสะเดือกฎหมายสำคัญหลายฉบับ!!



ใช้เป็นบันไดให้ขุนทหาร คสช. ไต่ลงหลังเสือเข้าไปหลบหลังฉาก นั่งกลมปุมควบคุมการบริหารประเทศผ่านสารพัดกลไกต่าง ๆ เพื่อการันตีว่าการยึดอำนาจครั้งนี้จะไม่เสียของ

ไล่เช็กลิสต์ "ซีรีส์ชุดกฎหมายลูก 4 ยอดกุมาร" ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญ ทำให้เกิดการเลือกตั้งในอนาคตประกอบด้วย (1) ร่างกฎหมายลูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ สนช. ตัดสาย

สะเดือผ่านวาระ 3 ไปเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ส่งผลให้ 5 เสือ กกต. ชุดปัจจุบัน ถูกเชคซีโร่ทิ้งทั้งหมด(2) ร่างกฎหมาย

ลูกพรรคการเมืองมีคิวผ่าตัดทำคลอดวาระ 2 และ 3 วันที่ 15 มิ.ย. ส่วนอีก 2 ฉบับที่เหลือ

คือ (3) ร่างกฎหมายลูก ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ (4) ร่างกฎหมายลูก การได้มาซึ่ง ส.ว. คาดว่า อาจารย์มีชัย อุซุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีกำหนดยื่นให้ สนช. ตัดสายสะเดือ ในช่วงปลายปี 2560

ส่วน "ซีรีส์ชุดกฎหมายแฝดอิน-จัน" ที่เป็นเสมือนพิมพ์เขียวประเทศดีเสียให้รัฐบาลในอนาคตตลอดช่วง 2 ทศวรรษ ต้องเดินตามก็มี

กำหนดคลอดออกจาก สนช. ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. เช่นกัน ประกอบด้วย (1) กฎหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และ (2) กฎหมายแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ

โดยจะมีการตั้ง "ซูเปอร์ร็อกเกอร์" แยกเขี้ยวถือกระบองสอดส่องดูแลให้

ทุกองคาพยพเดินตามพิมพ์เขียว ทำหน้าที่

สำเร้งโทษพวกหลงของที่บังอาจลือแตกแถว!!



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24717

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 47.27 Ad Value: 103,994

PRValue (x3): 311,982

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: การกีดกันก่อนไปถึงฝั่งฝันเร็วแป๊ะ

ส่วน “โลงน้ำที่ ๒” ที่ท่านผู้นำต้องกล้าขยัก นำพา
รัฐนาวาฝ่าคลื่นลมผ่านไปให้ได้ นั่นคือภารกิจแก้ปัญห
เศรษฐกิจปากท้อง

ที่ต้องยอมรับตลอดทั้ง ๖ ปีที่ผ่านมา เรื่องหาเงิน
เข้าประเทศ ถือเป็นจุดอ่อนที่รัฐบาลทหารแก้ไขไม่ได้!

จับสัญญาณอันตรายที่กระทรวงการคลัง ออกมา
ยอมรับในทั้ง ๘ เดือนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างเดือน
ค.ค. ๒๕๕๙-พ.ค. ๒๕๖๐ กรมศุลกากรและกรมสรรพากร
จัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้า ๕ หมื่นล้านบาท

โดยหลังจากนี้เตรียมแก้เกม ถือกเป้เก็บภาษีการ
ค้าขายในโลกออนไลน์ หรือ “อีคอมเมิร์ซ” ที่ปัจจุบันผู้ก
เน้นไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

ขณะที่ ผลโพลหลายสำนักต่างชี้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ผู้คนก่อนประเทศล้วนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้
ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ถ้าครองชีพและราคาพืชผล
การเกษตรตกต่ำเป็นการด่วน

และที่ต้องจับตามองคือความล่าช้าที่ทิวสวนยางทั่ว
ประเทศขู่เคลื่อนไหวใหญ่ กดดันให้ท่านผู้นำเร่งแก้
ปัญหาทางพาราทั้งระบบที่ราคาคงต่ำอย่างหนัก!

ทั้งหมดทั้งมวล ก็เตือนใจสำคัญที่ท่านผู้นำต้อง
หันฝ่า ก่อนนำพารัฐนาวาล่องไปให้ถึงฝั่งฝันตามแผน
โรดแมป กสข. !!



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ
วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560
ปีที่: 27 ฉบับที่: 9696
Col.Inch: 13.41 Ad Value: 16,092
หัวข้อข่าว: ม.อ.สอนวิศวกรรมยาง

หน้า: 19 (ล่างขวา)
PRValue (x3): 48,276

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ม.อ.สอนวิศวกรรมยาง

รศ.ดร.วราภรณ์ ดันรัตน์กุล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติทางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) กล่าวว่า จากที่ ม.อ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซิงเต่า และกลุ่มอุตสาหกรรมยางรีบเบอร์วัลเลย์ ประเทศจีน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง(หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งเป้าหมายเพื่อวิจัย พัฒนาและสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยางรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยางล้อที่จะย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น และมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดหลักสูตรดังกล่าวแล้วนั้น ขณะนี้วิทยาลัยมีความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และภาษาจีนเป็นตัวเสริม นักศึกษาเลือกเรียนได้ 2 โปรแกรมคือแบบ 2 2 ได้แก่ 2 ปีแรกเรียนที่ม.อ. และเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยซิงเต่า 2 ปีจบแล้วรับปริญญาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และโปรแกรมที่ 2 แบบ 4 0 คือเรียน 4 ปีเต็มที่ม.อ. ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในอนาคต 4-5 ปี นักศึกษาจะมีโอกาสที่ดีในการทำงานกับอุตสาหกรรมใหญ่จากประเทศต่างๆ ที่ย้ายฐานการผลิตเข้ามาในไทยและภูมิภาคอาเซียน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

พุดัดการรายวัน 360°

Poo Jaddam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ทัศนะ

วันที่: พุธที่ 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2409

Col.Inch: 62.13 Ad Value: 74,556

หน้า: 2(ซ้าย)

PRValue (x3): 223,668

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชาวปณคน คนปณข่าว



ข่าวปณคน คนปณข่าว

● “ก้านเหล็ก” ร่วมแซะเก้าอี้ “ผบ.ตร.” เดินหมากเสี่ยงพาดโคน-พาม้าแลก “ขุน”

มันยอกร่อง โข้ยกันแบบไม่ให้หน้า กับปม “เชิงลิเก้อีต้าวาง” ในอารมณ์ที่ “บักแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สาวหมัดกลับไปยัง “แก๊ง กปปส.” ดอกแรกซัดไปที่ “ก้านเหล็ก” สุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิ กปปส. ย้อนไปแรงๆ “เอาคืนเรื่องอะไร เอาเงินคืนหรือ” ขยี้ปม “ตัวก้าน” ที่อาจจะหล่นกลางทาง จนออกมกหัวตีตหัวเหวี่ยง .. จากกรณีที่มีการเชื่อมโยงว่า คำสั่งย้าย พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (ผ.ช.ภ.8) ที่ว่ากันว่า เป็น “เด็กก้าน” ออกจากตำแหน่ง เอาคืน “ก้านเหล็ก” ที่น่าจะรู้เห็นเป็นใจให้ วิทยา แก้วกรายดี แทนหน้า กปปส. ออกมาจตุลการชื้อขายตำแหน่งตำรวจ ในการโยกย้ายประจำปี 2559 ที่เพิ่งประกาศไป .. ส่วนรายชื่อของ “วิทยา” ที่รับหน้าเป็นหัวหน้าหมู่หลวงพัน ก็เจอดังหน้าแล่นทางกฎหมายฐานหมิ่นประมาท “องค์กรตำรวจ” .. จากกรณี “วิทยา” ระบุว่า มีการชื้อขายตำแหน่ง ระดับสารวัตร ราคา 1.5-2 ล้านบาท ระดับผู้กำกับกับ 5-7 ล้านบาท พาดทิ้งไปถึง กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บ.ช.น.) ว่าต้องบวกราคาเพิ่มไปอีก 2 เท่าเลยทีเดียว



พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

น่าสนใจว่า เหตุใด “วิทยา” ที่มีดีกรี ส.ส.นครศรีธรรมราช หลายสมัย พ่วงด้วยตำแหน่งอดีตรัฐมนตรี ลูกเกาทางการเมืองไม่ยิ่งหย่อนกว่าใคร ถึงเปิดหน้าพูดแบบไม่เว้นระยะให้ตบเกียรติยศ จนกลายเป็นเหตุให้ถูกฟ้องกำลังจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแบบนี้ .. แสดงว่าเขานี้เดิมทีสูงมาก สูงจน “ก้านเหล็ก” ย่อมเสียดาย “มือซ้าย-มือขวา” ออกมาแล .. ที่การให้ “มือขวา” อย่าง “วิทยา” เดินหมากขั้นที่รู้ว่าอาจมีภัยจะมาถึงตัว หรือการที่ “มือซ้าย” อย่าง พล.ต.ท.เทศา ต้องหลุดจากเก้าอี้ ผบ.ช.ภ.8 ทั้งที่กำลังจะเกษียณในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ..



พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท

หมาก “พาดโคน พาม้า” ซัดไปแลกเข้านี้ เป้าหมายย่อมต้องเล็งไม่ต่ำกว่า “ขุน” ในทีนี้ใครไปไม่ได้ไหนเลย จาก “ผบ.แป๊ะ” นั้นเอง .. การที่ กปปส. ผู้ปวารณาตัวเป็นหนึ่งไม่องคัพพ ดสช. ออกมาขยี้ปม ทั้งที่รู้ว่าต้องมีสะเทือนกระเด็นไปกระทบ “รัฐบาลทหาร” ที่ช่วงนี้กระเสดก ก็ยิ่งแสดงว่า มีคนโลว์ธอน หรือปิดเกมเร็ว .. ขณะตามรูปการณแล้ว ก็น่าจะเห็นขบวนการเชื่อมโยง หัวงผลไปที่เก้าอี้ “ผบ.ตร.” ที่ตอนนี้อยู่ “ใครบางคน” จ้องตบตาเป็นมันอยู่

การที่ “ผบ.แป๊ะ” ที่ได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจสายประณีประนอม สวมไปที่ “สุเทพ-วิทยา” แบบจิ้งจก ก็แสดงว่า รู้แคว-อ่านเกมออกมาว่า อีกฝ่ายมีแผนร้ายอะไรอยู่ในใจ .. ถ้ามว่าทำไม “วิทยา” ที่ร้อยวันพันปีไม่เคยแตะเรื่องตำรวจ ถึงออกมาเล่นเรื่องนี้ หรืออย่าง “สุเทพ” เองที่ชื้อ “ปฏิรูปตำรวจ” หอยอกๆ ก็ไม่เห็นจะเป็นดีดเป็นร้อนกับขบวนการ “เชิงลิเก้อีต้าวาง” ที่มีม่านสนั่นสนาน .. เอาแค่ช่วง 2-3 ปี ในยุครัฐบาล ดสช. ที่มีมีการพูดถึง “วงจรรูมาหัว” ทุกจุดกลโยกย้ายแต่งตั้ง ที่ต้องมัดเงินเงิน 6 หลัก 7 หลัก เพื่อจับจองเก้าอี้ชื้อตำแหน่ง แต่ก็ไม่เห็น “ก้านเหล็ก” จะมัวแอกขึ้นอะไรเลย .. จนกระทั่งออกมาเปิดโปง “วงจรรูมาหัว” ดังต้องคดีกันถ้วนหน้า ทั้ง “บักต้อม” พล.ร.อ.พะจูนด์ ตามประทีป สมชุก สภท. ที่เคยจุกพลเรื่องเดียวกันนี้มาก่อน หรือ สังคีต พิริยะรังสรรค์ สมชุก สภท. ที่โดนข้อหาหมิ่นประมาทจากการร่วมเสวนา “ตำรวจไทย มีไว้ทำอะไร” คำตอบอยู่ เช่นเดียวกับ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ถูก “บักปู้” พล.ต.อ.ศวีร์ รังสิตพาหมกกล รอง ผบ.ตร. แจ้งความดำเนินคดีฐานโพสต์ข้อความทางโซเชียลในเรื่องเดียวกัน .. ส่วน “ก้านเหล็ก” หรือคนใน กปปส.แป๊ะๆ มาตลอด 3 ปี จะบอกว่าเป็นมูวี่เรื่อง คงไม่มีใครเชื่อ

นอกจากจะแป๊ะๆ ไม่ได้สนใจปฏิรูป ปฏิรูปจริงจึงอะไร ยังเป็น สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกฯ กำกับดูแล ดสช. ผู้สร้าง “ตราบป” ให้ขบวนการลึกลับก็จริงใหญ่ จากโครงการโรงพักทั่วประเทศ ที่ค้างเติ่งอยู่ หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ เรียกว่า “รับประทาน” กันจนบางแห่งกระทั่งเสาะห่มก็ยังไม่ .. แล้ว ทำนอติด รองนายกฯสุเทพ ก็น่าจะรู้ว่า ย่นมาจกรลงลงแต่งตั้งโยกย้ายมาตำรวจนั้นทาง “นิติเนย” อยู่ที่ ผบ.ตร. เพียงผู้เดียวก็จริง แต่ในทาง “พฤตินัย” นั้นอยู่ใครกันแน่ .. ในสมัยรัฐบาลนี้ ก็เป็น “ท้านเป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ได้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้เป็นผู้กำกับดูแล ดสช. โดยมีมือไม้สำคัญที่ “พล.ต.ต.คนดัง” นั้นแหละ .. แล้วก็ยังมีขุนชื่อด้านตำรวจ ที่ไว้ใจได้อย่าง “น้องบอด” พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ น้องชายร่วมสายเลือด ที่แม้จะไม่ได้ข้อมกราบมาเทียบ “กรมพุม่วน” แต่ใครๆ ก็พูดกันว่านี่แหละ “ผบ.ตัวจริง” .. แม้การย้ายผู้กำร ภาค 8 อาจกระทบภาพลักษณ์ ดสช. พอสมควร แต่ “ผบ.แป๊ะ” ก็จำต้องเชือดไก่ให้ลิงดู ให้เหล่าบักๆ ที่อยู่เบื้องหลัง “แก๊งเชิงลิเก้อีต้าวาง” ให้ดูเป็นตัวอย่าง .. แล้วก็ยังเป็นการรถลกหน้าจาก “สุเทพแอนดีโค” ว่าท้านเป้อมแก๊งนี้ กะโยนมาบปให้ “จักรทิพย์” ทั้งๆ ที่รู้ว่าอาจมาจักร ดสช. อยู่ในอาถืตของ “พี่น้องวงษ์สุวรรณ” ต่างหาก



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

● “เจ้าหนี้” เซ็งเบ็ด กองทัพไทยชอปปิงมันมือ แต่เหนียวหนี้ “ค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่านัด”

เปลืองมันไม่ได้ .. ที่ประชุม ครม.อ้งการที่ผ่านมา อนุมัติโครงการของกองทัพบก ในการจัดซื้อรถเกราะล้อยาง วีเอ็น 1 (VN1) จำนวน 34 คัน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน งบประมาณ 2.3 พันล้านบาท ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ไปอีกแล้ว .. มตินี้ก็จะเสียไปไม่ค่อยมีเสียงค่อนแคะ งบประมาณว่าซื้อเรือดำน้ำ 3.6 หมื่นล้านได้ จะไปซื้ออะไรหลักพันล้านก็คงเป็นเรื่องจับๆ .. ครั้นที่ทั้งไปก็ได้แต่เหตุผลเดิมๆ ว่าอยู่ในแผนการ-ตั้งงบไว้แล้ว ทดแทนของเก่าที่ใช้งานมาหลายสิบปี บลาๆๆ .. ส่วนเรื่องซื้อแต่ของจีน ก็เหมาะสมกับทั้งเรื่องราคา-คุณภาพทุกประการ .. เรื่องผ่านไม่ไรโร “บักเจียบ” พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผ.บ.ท.) ก็เตรียมส่ง “บักเจียบ” พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจตกุล ผู้ช่วย ผบ.ท.บ. เห็นทำไปเซ็นสัญญาชื้อชื้อกันเร็วๆ นี้ .. เห็นกองทัพชอปปิงมันแล้ว ไม่ใช่แต่ประชาชนที่มองตาเขียวบรรดา “เจ้าหนี้” ค่าประปา-ค่าไฟ-ค่าโทรศัพท์-ค่าอินเทอร์เน็ต ก็คงอ๋อใจ ที่เจอ “ลูกหนี้” เหนียวหนี้ แต่ดันมีปัญญาไปชอปปิงมันพันๆ ล้าน

● “ลำไย” เจอ “ลูงตุ้” ลักตดาวรุ่ง “เจี๊ยบ” ไม่พลาด ขอโหนกระแส “ไททองคำ” ด้วยคน

พอมันดัง กระแสดี “ไอห้อย-ไอโหน” ก็ไหล .. กับเรื่องที่ไม่น่าจะใช่เรื่องเมื่อ “นายนาลุงตุ้” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า ดสช. ออกมาตำหนิ ลูกทุ่งสาว “ลำไย ไททองคำ” ที่โด่งดังจากบทเจ้าของเพลง “ผู้สาวขาละ” บวกกับท่าเต้นดั่งๆ ดั่งๆ ว่าเกือบจะไร้ของสรวน จนถูกขยี้ความเกือจะกลายเป็น “วาระแห่งชาติ” ไปทุกขณะ .. ราคานี้ก็ไม่พลาด “เจี๊ยบ” ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ที่วันนั้นสวมหมวก นายกสมฯคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข หลังๆ เยียบไปนาน คงกลัวแฟนคลับคิดถึง ออกมาคอมเมนต์ใส่ได้ “โลกสวย” ต่อว่าค่ายเพลง ทั้งเรื่องชื้อที่อย่ท่าย “ไททองคำ” ว่าส่อทางเช็กชื่ แคมด้วยประโยคเด็ด “ค่ายเพลงแต่ละค่ายสร้างชเยขึ้นมา ครอบครัวยกสร้างชเยขึ้นมา พระยี่ห้อ “เจี๊ยบ” ตัวจริงเสียงจริง .. ขอบใจชอปปิง ที่ทางเจ้าของค่าย “ไททองคำ เรคคอร์ด” ที่ออกมาสนทนกันคว่นว่าชื้อ “ลำไย ไททองคำ” ไม่ดีตรงไหน .. ปรมาณนว่าอยู่ที่มุมมองความคิดของแต่ละคน คิดว่าดีมันก็ดี คิดว่าดำนันก็ด่า คิดชัวๆ มันก็ชัว ตรงนี้ไม่น่าจะอยู่ที่พื้นฐานของแต่ละบุคคล ตราม “น้องลำไย” กลายเป็นประเด็นเลยเถิดไปไกล .. นอกจากคำวิจารณ์



ลำไย ไททองคำ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jakkam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ทัศนะ

วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ปีที่: 9 ฉบับที่: 2409

Col.Inch: 62.13 Ad Value: 74,556

คอลัมน์: ชาวปณคน คนปณชาว

หน้า: 2(ซ้าย)

PRValue (x3): 223,668

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ของสังคมที่ว่า “**ท่านผู้นำ**” น่าจะเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาเรื่องอื่น ราคาขยางพาราดี ชื่อชายตำแหน่งตำรวจ .. นำสงสารก็แต่ “**หนูล่าโย**” ที่แม้จะรับปากปรับปรุงท่าทางบนเวทีไม่ให้หิวหว่าเกินไป แต่ก็ไม่หัน เพราะคำพูด “**ท่านผู้นำ**” ทำเอาทุกภาคส่วนตื่นตัว ลือลือก็ตั้งรับกันเป็นทอดๆ กลายเป็น “**โซรด์องห้าม**” ไปเสียแล้ว .. ล่าสุดได้ข่าวว่าไปเปิดคอมเสิร์ชที่ต่างหวัด มี “**เจ้าหน้าที่รัฐ**” มกอดต้นไม้ให้แต่งตัวไป-เดินท่าหวาดเสียว จนนักร้องสาวน้อยแทบไม่มีกะจิตกะใจจะร้องจะเต้น .. ผู้ใหญ่ก็ทะเล็ดทำมหากินตึๆ น่าจะปล่อยให้เด็กมันมีทางเดินบ้าง.

ช.ชญา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9697

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 23.19 Ad Value: 25,509

PRValue (x3): 76,527

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จีพีเอ็นจหนท.ยึดสวนยางชาวบ้านมีเลศนัย

จีพีเอ็นจหนท.ยึดสวนยางชาวบ้านมีเลศนัย

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายทางกินคืนป่าโดยมีคำสั่งที่ 64/2557 ออกมาบังคับใช้ และต่อมาเพื่อไม่ให้นโยบายดังกล่าวกระทบต่อคนยากคนจนจึงได้ออกคำสั่งที่ 66/2557 มาเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินนโยบายทางกินคืนป่านั้น แต่ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องไม่นำพาหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งคสช.ที่ 66/2557 อย่างเคร่งครัด

ตรงกันข้าม กลับฝ่าฝืนโดยการไปตรวจยึดและตัดฟันพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านคนยากคนจนในพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นตามคำสั่งดังกล่าวและตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 มิ.ย.2541 โดยเฉพาะการตัดฟันต้นยางพาราที่ชาวบ้านได้ดูแลอย่างดีและมาอย่างยาวนานจนได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จนชาวบ้านต่างนำตารางทุกซักระทวมและตบแช่งผู้ที่เข้ามาตัดทำลายต้นไม้เหล่านั้น

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า มีกรณีตัวอย่างที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเชื่อว่าเป็นการดำเนินการที่อาจทุจริต

ต่อหน้าที่ และอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน เอื้อให้โรงงานเอกชนที่ทำธุรกิจไม้อัดส่งออก (ตั้งอยู่รอบๆอุทยาน) ได้ตั้งกรณีที่บ้านคนยากคนจนในพื้นที่ ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติศาลาไดโน ถูกเจ้าหน้าที่มาตรวจยึดสวนยางพารา ที่อยู่ในพื้นที่เขตมดลกรม.วันที่ 31 มิ.ย.2541 และเริ่มตัดโค่นไม้ยางพาราของชาวบ้านที่มีอายุมากกว่า 10 ปีของชาวบ้านไป และห้ามชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่ แต่กลับปล่อยให้เผาป่า-การแอบตัดไม้หวงห้าม (ไม้พะยูง-ไม้ยางนา)ออกจากพื้นที่ที่ตรวจยึดไว้แล้ว จนเอาออกไปอย่างมีเลศนัย

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า กรณีดังกล่าวสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งคำสั่งของคสช. และขัดค่อนโยบายของรัฐบาลโดยชัดแจ้ง สมาคมจึงจะนำความไปร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและหัวหน้า คสช.เพื่อให้ตรวจสอบลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องและระงับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว โดยสมาคมจะเดินทางไปยื่นคำร้องที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 15 มิ.ย. เวลา 10.00 น.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14341

หน้า: 9(ขา)

Col.Inch: 16.86 Ad Value: 18,546

PRValue (x3): 55,638

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ศรีสุวรรณ'ร้องพินจนท.ทางผืนป่า

'ศรีสุวรรณ'ร้องพินจนท.ทางผืนป่า

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายทางผืนป่าโดยมีคำสั่งที่ 64/2557 ออกมาบังคับใช้ และต่อมาเพื่อไม่ให้มีนโยบายดังกล่าวกระทบต่อคนยากคนจนจึงได้ออกคำสั่งที่ 66/2557 มาเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินนโยบายทางผืนป่านั้น แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องไม่ได้นำพาหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช.อย่างเคร่งครัดแต่อย่างใด กลับฝ่าฝืนโดยการไปตรวจยึดและตัดฟันพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านคนยากคนจนในพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นตามคำสั่งดังกล่าวและตามมติ ครม.วันที่ 31 มิถุนายน 2541 โดยเฉพาะการตัดฟันต้นยางพาราของชาวบ้าน นายศรีสุวรรณกล่าวว่า มีกรณีตัวอย่างที่สมาคมเชื่อว่าเป็นการดำเนินการที่อาจทุจริต

ต่อหน้าที่และอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นการเอื้อให้โรงงานเอกชนที่ทำธุรกิจไม้อัดส่งออก ดังกรณีที่บ้านคนยากคนจนในพื้นที่ ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติตาดโตน ซึ่งถูกจนท.มาตรวจยึดสวนยางพาราที่อยู่ในพื้นที่เขตมติดคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 มิถุนายน 2541 และเริ่มทำการตัดโค่นไม้ยางพาราของชาวบ้านที่มีอายุมากกว่า 10 ปีของชาวบ้านไป และห้ามชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่แต่กลับปล่อยให้มีการเผาป่า-การแอบตัดไม้หวงห้ามออกจากพื้นที่ กรณีดังกล่าวสมาคมเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งต่อคำสั่งของ คสช. สมาคมจึงจะนำความไปร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ตรวจสอบลงโทษที่เกี่ยวข้องและระงับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 15 มิถุนายน เวลา 10.00 น.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
ครอบครัว

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14341

หน้า: 4(บนขวา)

Col.Inch: 24.86 Ad Value: 38,533

PRValue (x3): 115,599

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: คนตามข่าว: ไชยยศ สินเจริญกุล 5สื่อโป๊ยต่างชาติทุบ'ยาง'



ไชยยศ สินเจริญกุล 5สื่อโป๊ยต่างชาติทุบ'ยาง'

นายกสมาคมยางพาราไทย และ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

1 ใน 5 บริษัทส่งออก ยางพารารายใหญ่ของ ประเทศ

ยื่นราคาขายพาราตกต่ำ มิได้เกิดจากการทุบราคา ของ 5 สื่อแน่นอน

แม้ 5 ราย ร่วมมือกับ รัฐผลักดันราคาแต่ก็สูงขึ้น ได้แค่ช่วงสั้นๆ และกลับ มาตกอีกครั้ง

พิสูจน์ว่าเป็นฝีมือ ต่างชาติ กองทุนขนาดใหญ่แก๊งกำไร ทุ่มซื้อ และปล่อยขายราคาถูก วันละ 6 ล้านตัน ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ยังงใช้ ส่งผล ราคาตกฮวบฮาบเรื่อยๆ

อายุ 66 ปี ชาวสงขลา จบ Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และหลักสูตรกรรมการ DAP66/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย

คร่ำหวอดในวงการยาง นอกจาก ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ยังเป็นกรรมการบริษัท ต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน นับไม่ถ้วน อาทิ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์



จำกัด, บริษัท หน้าฮั่วรับเบอร์ จำกัด, บริษัท สะเตาพี.เอส. รับเบอร์ จำกัด,

บริษัท อันวารพาราอู๊ด จำกัด, บริษัท พรีเมียร์ ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง, สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์, สตาร์โลท เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด, บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนแทชั่น จำกัด, กรรมการ Sri Trang

Lingga Indonesia, กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. ฯลฯ

นั่งเก้าอี้ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา 2551-2554

ชี้ว่ากลุ่มกองทุนต่างชาติขนาดใหญ่ ใช้เงินมหาศาล กว้านซื้อยางพารา กว่า 6 ล้านตันต่อวัน แม้ 5 สื่อจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศ แต่เมื่อเทียบกับเงินทุนต่างชาติแล้ว ไม่มีความสามารถและเงินมากพอที่จะเข้าไป แข่งขันเกมนี้ได้